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ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการงบประมาณ ชัน้ ๓ อาคารรัฐสภา ๓ 

---------------------------------------- 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๑๕  นาฬิกา 
 
    (นางอมุาสวี สอาดเอี่ยม ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 
    ประธาน  :  เมือ่คณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว ดฉัินขออนุญาตเปดประชุมนะคะ 
เนื่องจากทานเลขาธิการซึ่งเปนประธานกรรมการนโยบายและแผนทานติดภารกิจ จงึมอบใหดิฉัน 
ดําเนนิการประชุมแทนนะคะ เร่ืองที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ ก็คือการประชุมคร้ังเปนการพิจารณาผล 
การประเมนิการปฏิบัติราชการตามบันทึกขอตกลงประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่สํานักงานไดวาจาง 
บริษัท PA Associates Consulting จํากัด เปนที่ปรึกษาและทําการประเมินผล ซึ่งทีป่รึกษาก็ไดประเมินผล
เสร็จแลว ไดมีการแจกใหที่ประชุมทราบ ในการประชมุคร้ังนี้ก็ไดเชิญผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการ
กลุมงานขึน้ตรงเลขาธิการฯ เขามารวมประชุมดวยนะคะ การประชุมของบริษัท PA ก็ครบทัง้ ๒๓ หนวยงาน 
และทุกหนวยงานก็ไดทาํการอุทธรณผลการประเมินครบแลว โดยวันสุดทายของการอุทธรณคือวันที ่๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๑  ขณะนี้บริษทั PA ก็ไดนําผลการอุทธรณไปพิจารณาดําเนนิการประเมินและนําเสนอมาให
ที่ประชุมพิจารณาแลว ซึ่งจะไดเสนอ อ.ก.ร. ประเมนิฯ พิจารณาตอไปในอาทิตยหนานะคะ ในโอกาสนี ้
ก็จะเชิญบริษทั PA Associates ไดรายงานผลการประเมิน เชิญบริษทั PA  ขอบคุณคะ 
   นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  เรียนทานรองฯ และทานผูอํานวยการสํานกันะคะ 
และก็ทุก ๆ ทานนะคะ ในวนันี้คงเปนการนําเสนอในเรื่องของตัวผลการประเมิน แตในลําดับแรกกจ็ะขอ 
เสนอในเรื่องของตัวชี้วัดแลวก็เร่ืองน้าํหนักกอนนะคะ แตวาคงไปอยางรวดเร็ว เพราะคิดวาทกุทานก็คงจะ 
คุนเคยอยูแลวนะคะ คือกรอบการประเมนิของป ๒๕๕๐ เรามีการประเมินทัง้หมด ๕ ดาน ผลการประเมิน 
มีทั้งหมด ๕ ดาน ก็คือในดานของพนัธกิจ ๒๕ เปอรเซ็นต ดานผูรับบริการและสาธารณะ ๒๕ เปอรเซ็นต 
ดานประสทิธภิาพทางการเงิน ๑๐ เปอรเซน็ต แลวก็ดานกระบวนการภายใน ๒๐ เปอรเซ็นต และการเรียนรู
นวัตกรรม ๒๐ เปอรเซ็นต อันนี้เปนตัวน้ําหนกัของในระดับองคกร ซึ่งตัวชี้วัดที่เราวดัระดับองคกรบางสวน
เราก็จะวัดในระดับสํานกัดวย แตสําหรับเร่ืองน้าํหนักในระดับสํานกัจะตางกนัไป ก็คอืวาในระดับสํานัก 
จะเนนในดานพันธกิจ คือใหน้ําหนกักับพันธกิจมากกวาในระดับองคกร และในดานของผูรับบริการก็ลดไป 
ก็เหลือแค ๒๐ เปอรเซ็นต ดานประสทิธิภาพทางการเงนิ ๑๐ เปอรเซน็ต ดานการเรียนรูนวัตกรรม  
๒๕ เปอรเซ็นต ในดานกระบวนการภายใน ๑๕ เปอรเซน็ต อันนัน้เปนกรอบของน้ําหนักนะคะ  
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   ตอไปเปนผลการประเมินในระดับองคกร ของสํานักงานคะแนนรวม คะแนนเฉลี่ยอยูที ่
๔.๓๑ แยกเปนคะแนนในดานของพนัธกจิ ๔.๕๖ แลวก็ในดานของผูรับบริการและสาธารณะ ๔.๓๓ 
ดานของประสทิธิภาพทางการเงนิ ๓.๕๘ ดานกระบวนการภายใน ๔.๔๐ และดานการเรียนรูนวตักรรม 
๔.๒๓ เดีย๋วคงจะมีรายละเอียดลงไปในแตละดานวาประกอบไปดวยตัวชี้วัดอะไรบาง แลวแตละตัวชี้วัดนี ่
ไดคะแนนเทาไร คือถาเอาตวัชี้วัดทั้งหมดขององคกรมาเรียงก็จะพบวา มีตัวชี้วัดนี่ทัง้หมดประมาณ 
๒๓ ตัวชีว้ัดทีว่ัด แลวก็คะแนนก็จะมีไลตั้งแตที่ไดระดับเต็ม ๕ จนไปถงึคะแนนที่ไดระดับ ๑ นะคะ 
   สําหรับตัวที่ไดระดบั ๑ ก็คือเร่ืองของการเบกิจายงบลงทนุ แลวอกีตัวหนึ่งก็คือเร่ืองของ
เหตุการณละเมิดการรักษาความปลอดภยั  
   ขออนุญาตไปที่ตัวชีว้ัดในแตละดาน ในดานพันธกิจประกอบไปดวย ๔ งานหลัก 
ของทางสํานักงาน คะแนนเฉลี่ยนี่อยูที่ ๔.๕๖ ก็คือมีในเรื่องของการเสนองานและดานการรางรัฐธรรมนูญ 
เร่ืองการเสริมสรางพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส แลวก็เร่ืองของการเสนองานดานตางประเทศ และการมีสวน
รวมทางการเมือง ซึง่เมื่อเราเอาพันธกิจแตละดานจากผลงานของแตละสํานกัดึงมาแยกเปนแตละดาน  
แลวก็มาดูผลงานในแตละดานกจ็ะพบวา ในดานของการเสนอการมีสวนรวมทางการเมืองจะเปนไปตาม
เปาหมายทีว่างเอาไวนะคะ  
   สวนในดานของงานสนับสนุนดานการรางรัฐธรรมนูญ แลวก็เสริมสรางพัฒนาระบบ 
แลวก็สนับสนนุงานดานตางประเทศ คะแนนก็ถือวามีผลงานที่อยูในระดับสูงเมื่อเทยีบกับเปาหมาย 
เพราะวาคะแนนระดบั ๔ โดยปกติถาเปาหมายอยูที่ ๑๐๐ เปอรเซ็นต ระดับ ๔ กป็ระมาณ ๙๐ ซึง่ก็ถือวา
เมื่อเทียบกับเปาหมายแลวก็อยูในระดับคอนขางใกลเคียงกับเปาหมายนะคะ 
   ทีนี้ในดานของผูรับบริการและสาธารณะ เราวัดที่เร่ืองความสาํเร็จในการปรับปรุงการ
ใหบริการ อันนี้เปนระดับสํานักงาน คะแนนก็คือได ๔.๕  
   สวนเรื่องของแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคณุธรรม จริยธรรม ไดคะแนน ๕ เต็ม
แลวอีกตัวหนึง่เปนเรื่องของการสํารวจการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนการสอบถาม
ผูรับบริการนะคะ แลวก็ใหตอบแบบสอบถามกลับมา คะแนนอยูที่ ๓.๒๔  
   สวนเรื่องของการเปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะ คะแนนอยูที ่๔.๗๕ นะคะ 
ขออนุญาตลงไปที่แตละตัว  
   ในเรื่องของการปรับปรุงการใหบริการ ก็มคีณะกรรมการของสํานักงานที่รับผิดชอบเร่ืองนี้ 
แลวก็มีทานรองฯ เปนประธานนะคะ มีการทบทวนขอเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจ แลวก็มีการ
กําหนดแนวทางการปรับปรุง แลวก็จัดทาํแผนปรับปรุงการใหบริการขอสํานักงาน ซึ่งก็จะสอดคลองกับแผน
ของแตละสํานกันะคะ ซึ่งแตละสํานกัเองกม็ีการทบทวนความพึงพอใจ แลวก็มกีารจดัระดับความสําคัญ  
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แลวก็จัดทาํแผนที่จะปรับปรุงการใหบริการ แลวก็มกีารรายงานผล แลวก็มีการรายงานประเมนิสมัฤทธิผล
ของการดําเนนิงานตามแผนนะคะ แตทนีีเ้นื่องจากวาแผนของตัวองคกรจะเสร็จเขาใจวาประมาณสิงหาคม
แลวก็สงแผนนี้ใหกบัทุกสาํนักเพื่อจะใหสํานักไปปรับแผนตัวเอง ทีนีแ้ตละสํานักจะปรับแผนตวัเองเสร็จ 
ก็ประมาณกนัยายน เพราะฉะนัน้ระยะเวลาในการดําเนนิการจะมีคอนขางสัน้ เพราะฉะนัน้เมื่อรายงาน 
ผลการดําเนินงานไปเทยีบกบัแผนก็จะพบวา การดําเนนิงานตามแผนบางอยางก็อาจจะยังอยูในระหวาง
ชวงเริ่มตน หรือวายงัดําเนนิการไดไมมากนัก เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกวาผลการดาํเนนิงานอาจจะ
คอนขางจาํกัดนิดหนึ่ง ก็คือวาผลมันอาจจะไมออกมาเทาที่ควรนะคะ  
   ทีนี้เร่ืองของแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรม ก็ดําเนินการ 
ไดตามเปาหมาย ก็คือวาเราขอใหทางสํานกังานนี่จัดทาํแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม แลวก็เผยแพรใหกบัขาราชการของสํานักงานรับทราบ เราก็จะมีการรณรงคสงเสริมจิตสํานึก 
ในเรื่องของคณุธรรม จริยธรรม ซึ่งตรงนีก้ม็ีการดําเนนิการหลากหลายวิธี ในเรื่องของการฝกอบรมตาง ๆ 
แลวก็จะมกีารปองกนัเหตุการณและพฤติกรรมที่อาจจะเปนภัยตาง ๆ ดวยการอบรม ฝกอบรม หรือวา 
มีการดําเนนิการ แลวในเรื่องที ่๔ ก็คือมีระบบและขอรองเรียน และกม็ีมาตรการในการจัดการกรณีทุจริต 
ซึ่งตรงนีก้็ดําเนินการไดตามเปาหมายนะคะ 
   สวนในเรื่องของการสาํรวจ เปาหมายระดบั ๕ คือตองไดรอยละ ๙๐  หมายถงึวาการที่เรา
สงแบบสอบถามไปสอบถามผูรับบริการ ผูรับบริการที่ตอบแลวเหน็ดวยกับส่ิงที่เราถาม อยางเชนถามวา
ขาราชการของสํานักงานมีความซื่อสัตยสุจริต คือคนที่เห็นดวย หรือวาเหน็ดวยอยางยิ่ง เราจะเอาคะแนน
ของ ๒ กลุมนีม้ารวมกันนะคะ คือเนื่องจากวาคาํถามมหีลายคาํถาม ประมาณสัก ๒๖ คําถาม เพราะฉะนัน้
คนที่ตอบมาในแตละขอ เราก็จะนาํคะแนนมาเฉลี่ยกนัก็จะมีผูที่ตอบวาสงูถึงสงูมากในแตละขอ เมื่อเฉลี่ย
ออกมาแลวไดรอยละ ๗๒.๔๑ ทีนี้เกณฑทีว่างเอาไวก็คือวารอยละ ๙๐ ถึงจะได ๕ นะคะ เพราะฉะนั้น
คะแนนในขอนี้ก็เลยอาจจะอยูระดับ ๓.๒๔  ทีนีก้ารสํารวจเราสงแบบสอบถามออกไปทั้งหมด ๔๑๐ ชุด 
ไดรับกลับมา ๑๑๖ ชุด ก็ประมาณ ๒๘ เปอรเซ็นต ซึ่งผูทีต่อบเรามาเปนใครบางนะคะ ก็จะมี สสร.  
ทานขาราชการที่เปนของสาํนักงานอื่นที่ไดรับบริการ หรือวาติดตองานกับทางสํานกังาน มีอนกุรรมาธิการ 
หรือมีที่ปรึกษา แลวก็มีทางดาน สนช. ดวยนะคะ แลวกม็ีผูที่อาจจะเขารวมโครงการ หรือวาผูไดรับบริการ
จากสํานักงาน แลวก็ภาคเอกชนที่เกีย่วของการจัดซื้อจัดจางดวย แลวก็อ่ืน ๆ ก็จะเปนทาน อ.ก.ร.  
มีหลาย ๆ ทานที่ใหความเหน็นะคะ  
   ประธาน  :  นดิหนึง่ทีถ่าม ๒ คร้ัง ถามไปในกลุมเปาหมายเดิมไหมคะ  
   นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  เปาหมายเดิมคะ  
   ประธาน  :  คือตอบนี่เขาตอบเหมือนเดิมไหมคะ  
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   นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  เหมือนเดิมคะ คําถามก็คําถามเดิมคะ คือเนื่องจากวา 
ในรอบแรกนี่สงออกไป ๔๑๐ ชุด ไดรับกลับมาคอนขางนอย เราก็เลยสงกลับไปใหม แตวาจะไมซ้าํคนเดิม 
เนื่องจากวาในรอบแรกนี่เราไดใสโคดเอาไวที่แบบสอบถาม เราก็จะทราบวาทานใดตอบกลับ และทานใด 
ไมตอบกลับนะคะ ทนีีพ้อดีมี Comment จากทางทานสมาชิก สนช. วาทานไมอยากตอบแบบสอบถาม 
ที่มีโคดอยูบนกระดาษ ในรอบ ๒ นี่เราก็เลยไมใสโคชนะคะ ในรอบ ๒ ก็คือวาถือวาสํารวจเปนรอบสุดทาย 
ก็คือวาถาทานไมตอบกลับก็เทาทีท่านตอบกลับมานะคะ ก็เลยไดมาทัง้หมด ๑๑๖ ชดุ เพราะรอบ ๒ นี ่
ถาทานไมตอบเราจะไมทราบแลววาทานใดไมตอบนะคะ ทนีี้ในแบบทีแ่จกนี่นะคะ เราจะมีความเหน็ของ 
ทานผูที่ตอบ ซึ่งเราขอใหทานสรุป ๓ ขอ ในเรื่องของจุดเดนของการปฏิบัติงานของขาราชการ แลวก ็
ในเรื่องของขอที่ควรปรับปรุง แลวก็มีขอเสนอแนะ ซึ่งก็มหีลาย ๆ ทานที่กรอกตัวความเหน็มา ซึ่งเราได 
นําความเหน็ทัง้หมดมาจัดทาํเปนตารางขอมูล แลวก็ไดแจกใหกับในที่ประชุมแลวนะคะ แตวาตรงนัน้ 
เราอาจจะยังไมไดสรุปออกมาวาสวนใหญสมาชิกใหความเหน็วาอยางไร เนื่องจากวาความเหน็จะคอนขาง
หลากหลาย แลวบางประเดน็ก็อาจจะเปนจุดเดน แตวาในขณะเดียวกนัประเด็นนัน้ก็กลายมาเปนขอ 
ควรปรับปรุงของสําหรับบางทาน ซึง่ตรงนัน้ตอไปเราอาจจะสรุปใหอีกทีหนึ่งนะคะ  
   ทีนี้เร่ืองของการเปดเผยขอมูล ในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารนี่คะแนนอยูที่ระดบั ๔.๗๕ 
ขอมูลที่เปดเผยทัง้ทางเว็บไซต แลวกท็างศูนยขอมูลขาวสารของสํานกังานนี่ก็จะเปนขอมูลที่เกี่ยวกับเร่ือง
ของสํานกังานเอง เร่ืองของแนวทางการดําเนินงานขององคกรในเรื่องของผลการดําเนินงาน แลวกเ็ร่ือง
ขอมูลที่เกี่ยวกบัแผนงานโครงการที่สําคัญ แลวในเรื่องของการจัดซื้อจัดจาง แลวก็ผลของการจัดซื้อจัดจาง 
   ทีนี้ประสิทธิภาพทางการเงนิ คะแนนเฉลีย่ดานนี้อยูที่ ๓.๕๘ มวีัดดวยกัน ๔ ตวั กค็ือเร่ือง
ของความสาํเร็จของมาตรการประหยัดพลังงานเรื่องที่เรารณรงคกันนะคะ แลวก็ในเรื่องของการประหยัด
การใชไฟฟาและน้ํามัน แลวก็ในเรื่องเบกิจายงบลงทุน แลวเรื่องของการเตรียมความพรอม เร่ืองของการ
จัดทําบัญชีตนทนุผลผลิต แตอันนี้เปนระดับองคกรนะคะ ในดานของประหยัดพลงังานไดคะแนน ๔ ถวน 
เร่ืองการประหยัดการใชไฟฟา น้ํามนั ได ๓.๖๗ เบิกจายงบลงทนุนี่ได ๑.๐ แลวการเตรียมความพรอม 
ในการจัดทําบญัชีตนทนุผลผลิต ๔.๗๕  
   ทีนี้จะขอลงไปดูที่รายละเอยีดแตละตัว เร่ืองประหยัดพลงังาน ก็คือในระดับสํานกังานเอง 
ก็มีการทบทวนแผน มีการกาํหนดแผนเรื่องของประหยัดพลังงาน แลวก็มีการรณรงค แลวก็ติดตามผล  
แลวก็ประเมนิผลสัมฤทธิ์ ทนีี้เราพบวาในเรื่องของการตดิตามผลนี่ยงัไมมีการสรุป แลวก็รายงานการ
ประเมินผลในระดับสํานัก คอืสรุปออกมาเปนภาพรวมวาแตละสํานกัดําเนนิการไปแลว ภาพรวมออกมา
เปนอยางไรบาง แลวก็ในเรื่องของการปรับปรุงก็คือนาจะนาํขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนนิงานเปน
ระยะ ๆ ในชวงเวลาที่ตลอดระยะเวลาที่ดาํเนนิการนะคะ  
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   ทีนี้ในสวนเรื่องของพลงังาน คือถาจะได ๕ ก็ตองประหยดัได ๕ เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับ 
ปฐาน ปฐานนีท่างสํานักงานเลือกป ๒๕๔๘ ทนีี้ประหยดัพลังงานเราใชหนวยไฟฟากับตัวน้าํมนัทีใ่ชไป  
แตไฟฟานีม่ี ๒ สวน ก็คือไฟฟาของพืน้ทีรั่ฐสภา กับไฟฟาที่อาคารเชา และกน็้ํามัน ๓ สวนนี้ก็จะใหน้าํหนัก
เทา ๆ กนั ทนีีใ้นเรื่องของการใชไฟฟาพื้นทีรั่ฐสภาลดลง ๗.๖ เปอรเซ็นต แตการใชไฟฟาอาคารเชาเพิ่มข้ึน 
๑๙.๔ สวนการใชน้ํามนัลดลงรอยละ ๑๔.๔  คะแนนนี่เฉลี่ยกันไปเฉลีย่กันมาแลวก็เลยออกมาที่ ๓.๖๗  
อาจจะเปนเพราะวาพืน้ที่อาคารเชาเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับป ๒๕๔๘  
   สําหรับดานของการเบกิจายงบลงทนุ ระดับ ๕ ตองเบกิไดรอยละ ๘๓ อันนี้เปนมติ ค.ร.ม. 
แตวาเราเบิกจายจริง ๆ ไดแครอยละ ๔๘.๒๗ เพราะฉะนั้นคะแนนก็อยูที่ระดับ ๑  
   ในเรื่องของการจัดทําการเตรียมความพรอมในการจัดทําบัญชีตนทนุผลผลตินี่นะคะ  
ของทางสํานักงานเองก็จัดทาํตนทุนผลผลติของระดับองคกรแลวเสร็จ แลวก็มีการเสนอเปาหมายของ 
ตนทนุผลผลิตระดับองคกรและระดับสํานกัของป ๒๕๕๑ แตวาในการดําเนินการในระดับของสํานักเอง 
เราพบวาสํานกัสวนใหญยงัไมมีการจําแนกตนทนุใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจรงิ ๆ ในแตละกจิกรรม 
อาจจะเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องของขอมูล สวนใหญกจ็ะใชวิธหีารดวยจํานวนบุคลากร หรือวาหารเฉลี่ย
หรือวาเทาทีท่านจะพยายามจะจําแนกได แตวาในปนี้กอ็าจจะยงัเฉพาะการจําแนกอาจจะตองพฒันา
วิธีการกันไปอกีนะคะ  
   ทีนี้ในดานของกระบวนการภายใน ตวันี้คอืวัดดวยกนัหลายตัวนะคะ ก็จะมีเร่ืองของแผน
ยุทธศาสตร  แผนยทุธศาสตรนี่ซึ่งคะแนนอยูที่ ๔.๕ แลวก็มีเรื่องของระบบการติดตามประเมินผลภายใน 
ก็คือเร่ืองของการ KPI  คะแนนอยูที ่๔.๗๕ แลวเรื่องของการบรหิารความเสีย่งระดบัองคกร คะแนนอยูที ่
๔.๒๕  แลวก็เร่ืองของแผนตรวจสอบภายในที่เชื่อมโยงกบัความเสีย่ง คะแนนอยู ๔.๒๕ แลวก็ในดานของ
ประสิทธิภาพในดานโครงการรักษาความปลอดภัย ก็มีเร่ืองของการจัดทําแผนฉกุเฉนิ เร่ืองของจาํนวน
เหตุการณละเมิด มาตรการรักษาความปลอดภัย แลวกก็ารดําเนินการปองกันหรือระงับเหตุ ตรงนีน้้ําหนกั
ของทั้งหมดคอื ๒ เปอรเซน็ต ทนีีก้ารจัดทาํแผนฉุกเฉนิ เนื่องจากวาอาจจะจัดทาํแผนแลวเสร็จ แตวา 
ยังไมไดมีการปฏิบัติตามแผน เพราะฉะนัน้คะแนนก็อยูที่ ๓  สวนจาํนวนเหตุการณละเมิด ก็ตองเรียนวา 
ในปที่ผานมาเกิดเหตุการณละเมิดขึ้น คือมีคนเขามาในรัฐสภา ตรงนี้เนื่องจากเกณฑตั้งไววาถามเีหตุการณ
ละเมิดแค ๑ คร้ัง คะแนนกอ็ยูที่ ๑  คือจะตองไมมีเหตุการณละเมิดเลย ตรงนีก้็เลยคะแนนอยูที่ ๑  
แตเร่ืองของการปองกันหรือระงับเหตุแกไข คือเราพิจารณาวาเมื่อเกิดเหตุการณเกิดขึ้นแลว ทางสํานักงาน
เองก็สามารถที่จะควบคุมเหตุการณไมใหเกิดความเสยีหายได คะแนนก็เลยอยูที่ระดับ ๕  แลวกย็ังมีในเรื่อง
ของการทีก่ารดําเนนิการตาง ๆ ของทางสาํนักงานในเรื่องของการที่จะตรวจตราตาง ๆ ก็ดําเนินการไดตาม 
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เปาหมาย อันนี้รวมกนัมหีลายเรื่อง คะแนนก็อยูที่ระดับ ๕  ทีนี้เร่ืองของระบบงานภายในยงัมีอีกเรือ่งหนึ่ง
คือเร่ืองของการใหบริการ แลวก็ลงสนับสนุนผานทางอิเล็กทรอนกิส คะแนนก็อยูที่ระดับ ๕ แลวกใ็นเรื่อง
ของระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ก็คือเร่ืองของแผนแมบทสารสนเทศ และเรื่องของการดําเนินงาน 
ตามแผน คะแนนก็อยูที่ ๔.๘๘ นะคะ  
   เร่ืองของแผนยุทธศาสตร คะแนน ๔.๕  เราก็พบวาแผนยุทธศาสตรเองก็มกีารทบทวน 
แผนยุทธศาสตรนะคะ แผนเองก็มีความเชื่อมโยงกับแผนที่เปนแผนทีสู่งกวา มีการวเิคราะหเร่ือง SWOT 
มีเรื่องกลยทุธแผนงบประมาณ แผนจัดการเองมีความสอดคลองกันนะคะ แลวก็ใชผลการปฏิบัติงาน 
ในปที่ผานมาเพื่อที่จะกําหนดเปาหมายของผลผลิตของประจําปนะคะ มีการจัดทาํบัญชีตนทนุผลผลิต 
แตวาเราคิดวาการดําเนนิการตามแนวทางของ PART นี่ควรจะตองมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ  
แผนยุทธศาสตรก็ควรจะครอบคลุมงานทัง้หมดที่สําคัญขององคกร แลวก็การลําดับยุทธศาสตรกับผลผลิต
ของสํานกังบประมาณควรจัดทําใหสอดคลองกัน แลวก็การจัดทาํตัวชี้วัดในแผน แลวก็การรายงานผล 
ก็ควรจะตรงกนั  
   ทีนี้เร่ืองระบบของการติดตามประเมินผล คะแนนอยูที่ ๔.๗๕ ซึง่เรากพ็บวามีการกําหนด 
ตัวชี้วัดเปาหมายทัง้องคกรทัง้สํานัก เปาหมายเองก็มีประสิทธิภาพ คือตองเรียนวาเปาหมายปนี้เรากําหนด 
ใหพัฒนาขึน้จากปที่ผานมาทั้งในเรื่องของพันธกิจ หรือในเรื่องของการดําเนนิการในเรื่องตาง ๆ อยางเรื่อง 
ความเสีย่ง เร่ืองอะไรนี่ ตองเรียนวาตัวลาํดับของการทาํงานเรากาํหนดใหเพิ่ม Step ข้ึนไปอีกนิดหนึ่งนะคะ 
เพราะฉะนัน้หลายทานกอ็าจจะบอกวาทาํไมปที่แลวไดคะแนนความเสีย่ง ๕ ปนี้ได ๔.๕ หมายความวา 
ทํางานแยลงหรือเปลา คงไมใช เพราะวาเกณฑเปลี่ยนดวยนะคะ ก็มกีารเก็บรวบรวมขอมูล ตรงนี้มกีาร
รายงานสัมฤทธิผลดวยนะคะ แลวกม็ีการสรุปผลการดําเนินงาน มีการจัดทําในเรื่องของบทวเิคราะห 
มีขอเสนอแนะ มีการจัดเก็บขอมูลแสดงประกอบการวัดผล ซึ่งปนี้เราคดิวาแตละสํานกัมกีารจัดทาํขอมูล 
ที่พัฒนาข้ึนกวาเดิมเมื่อเทียบกับปที่ผานมานะคะ แลวกม็ีขอมูลที่คอนขางครบถวนนะคะ แตละสํานัก 
ก็พยายามที่จะดําเนนิการตามขั้นตอนทีว่างเอาไวไดดีข้ึนกวาเมื่อปที่แลว แลวก็มีการพยายามที่จะประเมิน
สัมฤทธิผลแลวก็ใหขอเสนอแนะมากขึ้น  
   ในเรื่องของบรหิารความเสี่ยงระดับองคกรอยูที่ ๔.๒๕ กค็ือมีการประเมินระบุและประเมิน
ความเสีย่งจัดทําแผน กาํหนดมาตรการควบคุมความเสีย่ง แลวก็ดําเนนิการตามมาตรการ แลวก็รายงาน
สัมฤทธิผล แลวก็วเิคราะหปญหาอุปสรรค แตเราพบวาทานอาจจะยงัพจิารณาความเสี่ยงในหนาที่ของ
สํานักงานอนัเดิม ทนีี้ในป ๒๕๕๐ เรามีหนาที่ใหมเพิ่มเขามาดวยในเรื่องของการปฏิบัติงานหนาทีใ่นฐานะที่
เปนสํานักงานเลขาธิการของสภารางรัฐธรรมนูญ แลวก็การดูแลในเรื่องของการใหบริการสภานิติบญัญัติ  
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ซึ่งตรงนีท้านอาจจะไมไดวิเคราะหความเสีย่ง เพราะวานัน่มันเปนความเสี่ยงที่เกิดขึน้เฉพาะในป ๒๕๕๐  
แตวาจริง ๆ นาจะตองพิจารณาดวย เพราะเปนงานที่ตองรับผิดชอบนะคะ 
   ทีนี้เร่ืองของแผนการตรวจสอบภายในระดบั ๔.๒๕ เชนเดียวกนันะคะ คือแผนตรวจสอบ
ภายในก็จะสอดคลองกับความเสี่ยงขององคกรนะคะ แตวาการดําเนนิการอาจจะยงัไมชัดเจนวา 
ในป ๒๕๕๑ นี่ทานจะดําเนนิการอยางไรบาง ตรงนีก้็เปนสวนที่เราใหความเห็นนะคะ ในเรื่องของการให
ระบบงานภายในในดานของการรักษาความปลอดภัย เร่ืองของแผนฉุกเฉินอยางที่เรียนแลววา การจัดทํา
แผนฉุกเฉินนีสํ้าเร็จ คืออาจจะเปนแผนเสร็จส้ินปงบประมาณแลวใชไหมคะ ทนีี้การดําเนนิการตามแผนนี ่
ก็เลยอาจจะยงัไมไดเร่ิมดําเนินการ ก็พอดใีนตัวการวัดนีจ่ะวัดไปถึงการดําเนินการดวยนะคะ 
ทีนี้คะแนนก็อยูที่ระดับ ๓ คะ  
   ที่นี้อยางเหตกุารณละเมิดอยางที่เรียนแลววา เนื่องจากวาเกณฑคือวดัแควาถามีละเมิด  
๑ คร้ัง คะแนนอยูที่ระดับ ๑ นะคะ  
   สวนเรื่องของการปองกนัหรือระงับเหตุแกไข ก็อยางที่ไดเรียนในเบื้องตน ก็คือวา 
การดําเนินการทางดานการรักษาความปลอดภัยเราสามารถดําเนนิการได ๑๐๐ เปอรเซ็นต และเราก็ระงับ
เหตุเพื่อปองกนัความเสียหายไดทันทวงทนีะคะ และเราก็มีในเรื่องของการชี้แจงคํารองตาง ๆ ที่มีมา 
เราก็ชี้แจงไดทนัเวลานะคะ คะแนนตรงนีก้็เลยไดระดับเต็ม ๕ นะคะ  
   ในเรื่องของระบบงานภายใน เราก็มีเรื่องของระบบการใหบริการและสนับสนนุ  
ก็คือเร่ืองของการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส ทางสาํนกังานกม็ีการพฒันาระบบทัง้ ๔ ระบบ ก็คือเร่ืองของ
เว็บไซต เร่ืองเครือขายระหวางหนวยงานภาครัฐ บริการธรุการทางเว็บไซต แลวก็เร่ืองของการ Call center 
แลวก็มีการจัดซื้อจัดจางผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส สวนเรือ่งของแผนในระยะของสารสนเทศ แผนแมบท 
ก็มีคุณลักษณะตามแผนที่ดแีละสามารถดาํเนนิการตามแผนไดรอยละ ๑๐๐ เพราะฉะนัน้คะแนนระบบ 
ของการพฒันาระบบในเรื่องของ IT ก็อยูที่ ๔.๘๘ นะคะ  
   ทีนี้มีอีกดานหนึ่งในระดับองคกรคือดานการเรียนรูนวัตกรรม เรากพ็บวาในเรื่องของการ
ฝกอบรมตัวบคุลากร เร่ืองของหลักสูตรกด็ําเนนิการไดตามแผนที่วางเอาไวนะคะ ขอโทษนะคะ รูสึกจะ
ดําเนนิการไดมากกวาแผนดวยนะคะ  
   ในเรื่องของขาราชการและลกูจางที่ไดรับการพัฒนา ๑๐ วันตอคนตอป ตรงนี้ก็ดาํเนนิการ
ไดเกือบครบถวนนะคะ ก็จะมีบางสวนบางที่อาจจะไดรับการฝกอบรมไมครบ ๑๐ วนั แลวก็จากการประเมิน
เมื่อฝกอบรมไปแลวก็มีการประเมินวาขาราชการเองมีความรู หรือมทีกัษะเพิ่มข้ึนหรือไม ก็พบวาสามารถ
ดําเนนิการไดสูงกวาเปาหมายนะคะ  
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   ในเรื่องของ KM คะแนนระดบัองคกรก็อยูที่ ๔.๒๕ สวนเรื่องของนวัตกรรมอยูที่ ๓.๘๕ 
เดี๋ยวคงจะมีรายละเอยีดอีกทีหนึ่งนะคะ คอือยางที่เรียนแลววาเรื่องหลักสูตร เราฝกอบรมไดสูงกวา
เปาหมายนะคะ  
   ในเรื่องของ KM ก็คือ KM ทางระดับองคกรก็มีการระบุความรู มีการเกบ็รวบรวมกาํหนด
แผนงาน โครงการ ดําเนนิการตามแผน แลวก็มีการติดตามผลดวยนะคะ แตเราคิดวาในแผนนีน่าจะกําหนด
ตัวชี้วัดในเชงิคุณภาพใหมากข้ึน แลวตวัชีว้ัดนีน่าจะตองวัดผลไดอยางชัดเจน แลวก็เวลารายงานผลนี ่
ควรจะเทยีบกบัวัตถุประสงครวมที่เรากําหนดเอาไวในเรื่องของ KM วาเราสามารถดําเนนิการไดบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม  
   ทีนี้เร่ืองของนวัตกรรม ทัง้ ๒๓ สํานักกเ็สนอโครงการเขามา ทีนีเ้ราพบวาม ี๑๖ สํานกั 
ที่ดําเนินโครงการแลวเสร็จ สวน ๖ สํานักอาจจะแลวเสร็จบางสวน หรือวาเกือบแลวเสร็จ หมายถงึวา 
อาจจะ ๙๐ เปอรเซ็นตอะไรอยางนี้ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                                            - ๒/๑ 
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สวนม ี๑ สํานกัที่จะขอยกเลกิโครงการนะคะ เนื่องจากวาอาจจะดาํเนนิการไมไดเพราะวาเกิดจาก 
ปจจัยที่อาจจะไมสามารถควบคุมไดนะคะ ก็ขอยกเลิกโครงการ อันนัน้เปนของในดานนวัตกรรมคะ 
สวนผลการประเมินภาพรวมระดับสํานัก คะแนนเฉลีย่อยูที่ ๔.๒๘ แตคะแนนก็จะมีแตกตางกนั 
ก็มทีัง้คะแนนสูง ต่ํานะคะ แตวาเฉลี่ยจะอยูที่ ๔.๒๘ ทนีีใ้นดานของพนัธกิจ คะแนนสูงสุดก็คือ ๕  
ต่ําสุดก็คือ ๓.๕๑ เฉล่ียก็จะอยูที่ ๔.๗๙ ซึง่ก็จะเหน็วาสาํนักสวนใหญคะแนนก็คอนขางจะใกลเคียง 
กับ ๕ เฉล่ียก็เลยคอนขางสงู ทนีี้ผลผลิตเชงิปริมาณที่ควบคุมไดคะแนนก็คอนขางสงู เฉล่ียอยูที่ ๔.๘๗  
สวนประสทิธภิาพของมาตรฐานของการดาํเนนิงานคะแนนอาจจะลดลงมานิดหนึ่ง เฉล่ียอยูที ่๔.๗๖ นะคะ 
ทีนี้ในเร่ืองของการปรับปรุงการใหบริการ คะแนนต่ําสุดก็ ๑.๕๐ สูงสดุ ๔.๗๕ ก็จะเห็นวามีความตางกนั 
ชวงคอนขางกวาง แตวาถาดูเฉล่ียของทัง้ ๒๓ สํานัก กอ็ยูที่ ๔.๐๒ ก็แสดงวาสาํนกัสวนใหญก็จะไดคะแนน
คอนขางสงูนะคะ แลวก็ผลการสํารวจการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคณุธรรม จริยธรรม เราใชคะแนนของ
องคกรใหกับทกุสํานกัถือวาเปนผลงานของขาราชการทกุคน ทุกคนกจ็ะไดคะแนนเทากนัคือ ๓.๒๔ ในดาน
ประสิทธิภาพทางการเงนิคือวัดที่เร่ืองของการประหยัดพลังงานนะคะ คะแนนต่ําสุดอยูที่ ๒.๕๐ สูงสุด 
อยูที่ ๔.๗๕ เฉลี่ยอยูที ่๔.๑๖ ในเรื่องของการใชไฟฟาและน้ํามันก็ใชคะแนนขององคกร แลวก็ให 
เปนคะแนนกบัทุกคนจากทกุสํานกัคะ และในเรื่องของการเตรียมความพรอมในการจัดทําบัญชีตนทนุ
ผลผลิต คะแนนต่ําสุดอยูที่ ๒.๗๕ สูงสุดอยูที่ ๔.๕ เฉล่ีย ๔.๑๖ นะคะ คือตองเรียนวา 
ในภาพรวมแลวเราคิดวาในภาพรวมสาํนกัสวนใหญสามารถดําเนนิการตามขั้นตอนทีก่ําหนด 
ในแตละตัวชี้วดันะคะ คือทุกสํานักเขาใจขัน้ตอนวาจะตองดําเนินการอยางไร แลวกส็ามารถ 
ดําเนนิการไดตามขั้นตอนทีว่างเอาไว แตวาคะแนนที่ตางกนับางสวนใหญจะอยูที่ตรงผลของ 
การดําเนินการวาดําเนินการไดครบถวน คือดําเนินการไดตามเปาหมายหรือไม ไมเปนไรนะคะ  
ทานอาจจะดําเนินการแลวอาจจะไมได แตวามกีารรายงานผลในเรื่องของการทีจ่ะประเมินผล 
ที่เกิดขึ้นวาดาํเนินการแลวผลเปนอยางไรบาง ตรงนี้อาจจะตางกันคะ ในดานของกระบวนการ 
ภายใน เร่ืองของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนก็มีตั้งแต ๓ ถงึ ๕ นะคะ แตวา 
เฉล่ียอยูที ่๔.๒๘ เร่ืองบริหารความเสีย่ง คะแนนก ็๒.๗๕ ถึง ๔.๗๕ นะคะ แตวาเฉลีย่ ๔.๑  
เร่ืองของการพฒันาระบบการใหบริการระบบประชาสัมพันธทางระบบอิเล็กทรอนกิส ก็คือ 
ในเรื่องของสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ทุกคนได ๕ เต็มนะคะ ในดานของการเรียนรูนวตักรรม 
การฝกอบรม เนื่องจากวาบางสํานักอาจจะมีขาราชการทีไ่มสามารถไปรับการอบรมไดครบ ๑๐ วนั  
คะแนนกเ็ลยอยูที่ ๔.๒๕ นะคะ ก็อยูระหวาง ๔.๒๕ ถงึ ๕ แตวาเฉลีย่ ๔.๙ ก็คือสํานกัสวนใหญ 
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ก็จะสามารถไดคะแนนขอนี ้คือทุกคนไดรับการอบรม ๑๐ วนัตอคนตอปคะ ในเรื่องของ KM 
ก็มีคะแนนตั้งแต ๒.๐ ถึง ๔.๗๕ เฉล่ียก็ ๔.๒๕ นะคะ นวัตกรรมจะมีตัง้แต ๑.๕ ถงึ ๔.๐ นะคะ  
คะแนนเฉลีย่ ๓.๔๘ แตตองเรียนวาในการแสดงผลคะแนนในตอนนี้ยงัไมมีใครไดคะแนน ๕ นะคะ  
คะแนนสงูสุดก็คือ ๔.๐ เนื่องจากวาคะแนนในสวนเรื่องของความยากและความทาทายเราไมได 
ใหเต็มนะคะ เนื่องจากวาตรงนี้จะใหทางคณะกรรมการของสํานักงานพิจารณาวาโครงการใด 
ที่ควรจะไดคะแนนสงูสุดนะคะ คณะกรรมการก็คงจะมีเกณฑในการพจิารณา แลวกจ็ะมีผลที่แจง 
อีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะฉะนัน้คะแนนสูงสดุตอนนี้ก็ยงัเปน ๔ อยูคะ คะแนนเฉลีย่กเ็ลยอยูที ่๓.๔๘ 
อันนี้เปนตัวคะแนนของระดับสํานกัและระดับองคกรนะคะ ทนีี้ก็คงจะใหทุกทานไดซกัถามนะคะ 
ในเรื่องของคะแนนหรือวาในสิ่งทีท่านอาจจะยังมีขอสงสัยคะ  
  ประธาน  :  ขอถามนิดหนึ่ง สรุปวาคะแนนองคกรเทาไร แลวถาคะแนน 
นวัตกรรมมา คะแนนองคกรจะเพิ่มข้ึนไหมคะ  
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  คะแนนองคกร ๔.๓๑ เราไดรวมเผื่อใหวา 
ถาเกิดม ี๕ สํานักที่ไดปรับคะแนนเปน ๕ นะคะ คือเผื่อใหแลว แตวาคะแนนตรงนี้อาจจะเปลี่ยน 
ไดอีก เนื่องจากวาเราใหทางคณะกรรมการพิจารณาเรื่องของความทาทายและความยาก  
ซึ่งตรงนัน้ถามกีารปรับก็จะมผีลกระทบกับคะแนนนะคะ แตคิดวาเปลี่ยนจากตรงนี้ไปอาจจะ 
ไมมากนัก เพราะวาตรงนีถ้งึแมนวัตกรรมจะได ๕ เต็ม สมมุติทุกโครงการได ๕ เต็มหมด กย็งัจะ 
ดึงคะแนนขององคกรขึ้นไปไดก็ไมมากนัก เนื่องจากวานวัตกรรมมีน้าํหนกัแค ๑๐ เปอรเซ็นตนะคะ 
  ประธาน  :  คะแนนองคกรลดลงจากปที่แลวใชไหมคะ ไดวิเคราะหไหมคะวา 
เพราะอะไร  
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  ก็เรียนวาอาจจะมีบางปจจัย อยางเชน  
เร่ืองของการเบิกจายงบลงทุนที่ได ๑ เนื่องจากวาปที่แลวเขาใจวาเราดูที่ไมใชเบิกจายงบลงทุน  
เปนการเบิกจายงบรวม ตรงนั้นเขาไดคะแนนคอนขางสงูนะคะ แตวาปนี้เนื่องจากวางบลงทนุเบิกจายได
คอนขางนอยก็เลยไดคะแนน ๑ ก็อาจจะเปนตัวที่ดึงคะแนนลงไปนะคะ แลวก็อาจจะมีในเรื่องของการ
ละเมิด การละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งในปกอนหนาโนนไมมีเหตุการณอยางนี้เกิดขึ้นก็ได
คะแนนเต็ม แตวาในปนี้พอดีเนื่องจากวามีเหตุการณเกดิขึ้นนะคะ  
แตจริง ๆ น้าํหนักนาจะลดลงเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากวาเราไดเพิม่เร่ืองแผนฉุกเฉินเขามา 
ในปนีน้ะคะ แตวาพอดีแผนฉุกเฉินก็อาจจะแลวเสร็จปลายปดวยคะ  
  ประธาน  :  ผอ. ถาวรยกมือ เชิญคะ  
 



 ๑๑

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ           สมร ๒/๓ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
  นายถาวร จุลตามระ  :  ทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา  
มีขอสงสัย แตจริง ๆ แลวขอสงสัยนี้ทางทมีงานผมก็ไดเจรจากับทางบริษัทแลวเมื่อกีก้็เขาใจกนัแลว  
แตวาอยากจะขอพูดตรงนี้ก็เพื่อใหที่ประชุมรับทราบดวยวาของสถาน ีชองที่ ๔ จากขวามาซาย 
นะครับ เร่ือง D.๓.๑ เร่ืองความเสีย่งนะครับ ได ๒.๗๕ ซึ่งเปนคะแนนเดิมกอนที่จะมีการอุทธรณ ความจริง
ตัวนี้เราไดมีการอุทธรณไปแลว แลวก็มีเอกสารเพิม่เติมแลว ตรงนี้คะแนนเพิ่มข้ึนแนนอน 
อาจจะเปน ๔ เปน ๕ ผมไมทราบนะครับ ก็เรียนใหทราบครับ  
  นายไพโรจน ตันติเจริญสิน  :  เปนตามทีท่าน ผอ. พูดครับ และเราจะปรับเนื้อหา  
ตรงนั้นตามที่ไดมีการอุทธรณไวใหเสร็จเรียบรอยครับ  
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  รูสึกพวกเราก็ยังงง ๆ อยู อยากจะทราบจากบริษัท PA นะ
คะวาผลที่ทกุสํานักไดอุทธรณกับคุณ คุณไดประเมินผลแลวไดใหคะแนนมาครบ 
ทุกสํานักหรือยังคะ 
  นายไพโรจน ตันติเจริญสิน  :  ครบทุกสํานักแลวครับ  
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  ผลตามปรากฏที่แจกนี้ใชไหมคะ  
  นายไพโรจน ตันติเจริญสิน  :  ใชครับ  
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  เพยีงแตวาของสถานวีิทยุฯ ผิดพลาดสาํนักเดียวนะคะ  
  นายไพโรจน ตันติเจริญสิน  :  ครับ  
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  จะไดไมหวังวาจะไดคะแนนอีก 
  นางจันทรเพญ็ อานามวัฒน  :  ขออนุญาตทานประธานนิดหนึง่คะ ไมทราบวา 
ผลอุทธรณสํานกัไหนไดเพิ่มข้ึนบางคะ 
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  คือทําสถติิเอาไวอยางนั้นนะคะ คือไดเพิ่มข้ึนหรือไมเรา
พิจารณาจากขอมูลที่สงมาให ถาเปนขอมลูที่เปนประโยชนเพิม่ข้ึน เราก็จะใหคะแนน 
เพิ่มข้ึนนะคะ แตวาถาเปนขอมูลที่ทางสาํนักเขาใจวาไดชี้แจงเพิ่มแลว แตเราดูแลวกย็ังไมไดใหคําอธิบาย
ชัดเจนมากขึ้นนัก อะไรอยางนี้นะคะ ทางนกัวิเคราะหก็อาจจะยงัใหคะแนนเทาเดิมอยูนะคะ  
  นางจันทรเพญ็ อานามวัฒน  :  ตองมีวาสํานักไหนไดจากผลอุทธรณอยางนี้  
คืออันนี้ก็เลยไมทราบ ก็ดูคะแนนสํานักบริหารกลางก็คือไมได เปรียบเทียบจากที่สงมาครั้งแรก 
แตเราก็มีอุทธรณไปใน ๒ ประเด็น ที่ทางบริษัท Comment มานะคะ ทีนี้อยากทราบภาพรวมวา 
 
 
 



 ๑๒

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ           สมร ๒/๔ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
ของสํานกังานทั้งหมด ที่สํานกัอุทธรณไปมกีี่สํานกั และสํานักนัน้ไดพิจารณาแลวไดคะแนนเพิ่มข้ึน นอกจาก
สถานีแลว แสดงวามีสํานักเดียวหรือเปลาคะ  
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  ไมใชสํานักเดียวนะคะ อาจจะไมไดทําสถิติไว  
แตวาถาเปนสาํนักที่รับผิดชอบเองก็ปรับไป ก็เรียกวา ๓ - ๔ สํานกันีก่ใ็หนะคะ คือดูจากขอมูล 
ที่เพิม่ คือเนื่องจากวาในรอบแรกที่เราประเมิน บางททีางสาํนักสงขอมูลมาแตอาจขาดไปบางสวน  
เราก็จะแจงใหทราบวาขาดสวนไหน คือถาทางสํานักสงขอมูลมาเพิ่มในสวนนั้นเราก็จะใหคะแนนเพิม่ 
นะคะ เนื่องจากวาเราจะทราบอยูแลววาตรงไหนที่ไมครบ อยางเชน ทางดานพนัธกิจอยางนี้  
ก็จะแจงสาํนกัไปวาพนัธกิจดานนี้หายไป คือเขียนวามี แตวาไมมีหลกัฐาน ทางสํานักก็ไปหาขอมูล 
มาเพิม่ใหนะคะ แตก็เรียนไปวาถาเกิดเปนเรื่องที่ทางสาํนกัไมไดทําอยูเดิมนะคะ แลวก็จะมาทาํ 
เพิ่มในตอนหลังก็จะแจงยนืยันไปวาไมรับเพิ่มใหทาํใหม เนื่องจากวาจะไมเปนธรรมกับสํานักอื่น ๆ  
อยางเชน เร่ืองของการทําเรื่องของปนสวนคาใชจายตนทุน และเรื่องของการจัดทําคาํอธิบาย  
บางสาํนกัก็จะบอกวาไมไดทาํคําอธิบายเอาไวจะทําเพิ่มไดไหม ก็จะเรียนวาไมรับเพิ่ม  
ถาทาํไวแลวแตไมสง อันนั้นเราเขาใจคะ  
  นางจันทรเพญ็ อานามวัฒน  :  ไมทราบวาทางบริษัทจะตอบคําอุทธรณมายัง 
สํานักตาง ๆ หรือเปลาวาไมไดรับการพิจารณา เปนขอมูลที่อะไรอยางนี ้ตอบกลับคําอุทธรณ 
มาไหมคะหรือวาเปนฝายเดยีว  
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  คือในตอนนีย้ังไมไดทาํชี้แจงขนาดนัน้นะคะ  
แตวาถาทางสาํนักโทรเขามาถาม เราก็จะชี้แจงวาตวัไหนที่ไดปรับเพิม่ ตัวไหนไมไดปรับเพิ่ม  
ก็จะมีสํานักที่โทรมาถามวาตวันัน้ไดเพิ่มไหม ตัวนี้ไดเพิ่มไหมนะคะ แลวก็ทาํไมไมไดเพิ่ม  
อะไรอยางนี้คะ  
  นางนยันา เปรมประพนัธ  :  จากสํานักรายงานการประชุมและชวเลขนะคะ  
จะสอบถามเรื่องอุทธรณเหมือนกนัคะ คอืตอนกอนอทุธรณใหคะแนนมา ๒.๑๕ แตพออุทธรณ 
ไปแลวคะแนนลดลงไปเหลอื ๑.๔๓ ชวยอธิบายนิดหนึง่คะ  
  ประธาน  :  ชีแ้จงไดไหมคะ สํานักรายงานการประชุมและชวเลขคะ  
  นายไพโรจน ตันติเจริญสิน  :  ไมทราบวาอยูในประเด็นหัวขอไหนครับ  
  นางนยันา เปรมประพนัธ  :  หัวขอพนัธกิจคะ ประสิทธิภาพการจัดทาํรายงาน 
การประชุม สสร. คะ A.๑ เปนหวัขอประสิทธิภาพ รอยละของการจัดทํารายงานการประชุมสมัชชา 
แหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ แลวเสร็จภายใน ๑๕ วนัคะ  
 



 ๑๓

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ           สมร ๒/๕ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
  นายณัฐ ตระกลูสิริพันธุ  :  อันนี้เนื่องจากไปดูในตัวเลขทีน่ับครับ แลวม ี
การเปลี่ยนแปลงทีน่ับได จํานวนครั้งของทัง้หมด คือจํานวนครั้งทั้งหมดเดิมรายงานมารูสึก ๓๖  
ใชไหมครับ แลวพอไปนับใหมจากที่สํานกัไดใหขอมูลมาในรายงานเอกสารประกอบนะครับ 
ไปนับรวมแลวตัวเลขทั้งหมดเปลี่ยนไปนะครับ เปน ๓๓ คร้ัง จาก ๕๒ คร้ังครับ  
  นางนยันา เปรมประพนัธ  :  ๔๓ คะ ตวัเลขเทาเดิมนะคะ  
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  ตอนนี้เนือ่งจากวาไมมเีอกสารอยูที่นี ่แตวา 
เดี๋ยวอันนี้เราไปเช็คใหอีกทีนะคะ  
  นางสาวยพุา ศิรประภาพร  :  ขออนุญาตนะคะ ทางสาํนักรายงานการประชุม 
และชวเลข คอือันนี้ก็ไดเชญิทางคุณณัฐ ทางบรษิทั PA มาปรึกษาอนันี้ดวยแลววนันัน้คะ ทําไม 
ถึงคะแนนยงัลดลงไมทราบ 
  นายณัฐ ตระกลูสิริพันธุ  :  ทีป่ระชุมวนันัน้ตัวนี้จะมีปญหาที่วาสํานักเห็นวา  
มีการประชุมติดตอกันนะครบั ซึ่งเดิมการประชุมใน ๑ อาทิตยจะมี ๒ คร้ัง แลวเกิดเหตุการณ 
ที่มีการประชุมติดตอกันทุกวนัทาํใหสํานกัไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายนะครับ แลวก ็
สํานักก็คิดวาตัวนี้เปนปจจัยภายนอก แลวก็สํานักจะขอยกเวนสวนทีม่ีประชุมติดตอกันทุกวนั  
ซึ่งผูประเมนิเห็นวาการประชุมติดตอกันทกุวันเปนภาระงานที่เพิ่มข้ึน ยังไมใชเปนปจจัยภายนอก 
ที่เขาเกณฑที่เราจะยกเวนใหนะครับ แลวก็จะเสนอตอกรรมการก็คือ อ.ก.ร. นะครับวาสํานัก  
ที่วนันัน้ไดตกลงกนั แตกรณีที่ตัวเลขคะแนนเปลี่ยนเปนจากวาเรากลับไปดูขอมูลนะครับ  
แลวเรานับ เหน็วาครั้งแรกทีเ่รานับตัวเลขไมตรงก็เลยปรบัตัวเลขที่นบั แตวาไมไดเกี่ยวกับประเด็น 
เดี๋ยวเราไปดูกนัอีกทีหนึ่งวาตัวเลขนี้  
  นางสาวยพุา ศิรประภาพร  :  ไมทราบพอคะแนนเปลีย่นไปแลวทาํไมบริษัท 
ไมแจงมาละคะ ไมแจงมาทางสาํนักวาไมเทาเดิม เพราะวาประเดน็รายงานการประชุมที่ประชุมตดิตอกันคือ
ติดตอกัน ๑๙ วันเลยนะคะ ตั้งแตเชาจนถงึค่ํา ซึง่มกีระบวนการทีเ่ขาจะตองไปจัดทาํ 
รายงานดวยในแตละครั้ง ภายใน ๑๕ วนันี่ไมมีเวลาที่จะไปดําเนนิการไดในสวนนีน้ะคะ ซึ่งก ็
พยายามที่จะเชิญคุณณัฐมาชี้แจงวามีกระบวนการและขัน้ตอนอยางไร และสรปุแลวก็บอกวา  
ใหทาํอุทธรณไป เรากท็ําอทุธรณไป แลวก็จะเอาไปเขาคณะกรรมการ แตปรากฏตอนนีก้็ยัง 
ไมทราบวาอยางไรและตัวทีจ่ะไดคะแนนกก็ลับนอยลงไป แลวทางบรษิัทก็ไมไดแจงเรามาเลย  
  นายณัฐ ตระกลูสิริพันธุ  :  ตัวเขากรรมการเดี๋ยวเราจะเสนอเขากรรมการตอนที ่
จะมีการประชุมนะครับ จะยกเรื่องนี้ข้ึนมา สวนตัวเลขเราขอกลับไปเช็คกันอีกทหีนึง่ครับ 
 



 ๑๔

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ           สมร ๒/๖ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
  ประธาน  :  คุณณัฐกฤษฏคะ  
  นายณัฐกฤษฏ วงศเจริญ  :  ขออนุญาตนะครับ เหน็ความผิดปกติในเอกสาร 
ที่แจกมาเลยอยากจะตั้งเปนประเด็นขึ้นมานิดหนึ่งนะครบั คือพอดีอุทธรณไปเหมือนกนั เหมือนกบั 
ทางสํานักบริหารงานกลางนะครับ ก็เรียนใหทราบเลยวาก็ไมไดมีการพิจารณาคะแนนอะไร 
เพิ่มข้ึนมาเชนเดียวกนั แตวาจุดไมใชตรงนั้นนะครับ จุดก็คือวาเราอยากจะดวูาคําอธิบายที ่
คราวกอนทาง PA ทางบริษทัไดมีการขีดเสนใตนะครับ ที่เรามองวานาจะเปนจุดที่เราจะเสนอ 
ข้ึนมาเพื่อแกไขปรับปรุงไดนะครับ ในสวนของ B.๑ ทางบริษัทบอกวาไมมีขอมูลการเสริมสราง 
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริการของสํานักใหกับทีมงาน ในดานของผูใชบริการสาธารณะ 
นะครับ พอไปดูตวัใหมที่แจกวันนีน้ะครับ ปรากฏวาเหมอืนจะ Copy ของสํานกังานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎรมาทัง้หมดเลยนะครับ ไมรูวาสํานักอืน่เปนแบบนีห้รือเปลานะครับ คือนอกจาก 
ผลการประเมนิที่เราสงไปจะไมมีการแกไขแลว ยังไปอธิบายในเรื่องของการปรับปรุงใหบริการ 
ในสวนของสํานักงานเลขาฯ ไมใชสวนของสํานักประธานนะครับ มาใหทั้งหมด เราก็เลยไมรูวา 
นอกจากคะแนนที่จะคงที่ไมเทาเดิมแลว ในสวนที่เราสงไปที่เปนผลการอุทธรณ คําชี้แจงรายละเอียด 
อะไรที่เกิดขึ้นไมไดมีการเปลีย่นใหมนะครับ เพยีงแตสงในสวนของกลางมาให ของสาํนักงานเลขาธิการฯ 
นะครับ สรุปกค็ือสํานักประธานอทุธรณตามที่ขีดเสนใตวาขาดตรงไหน ก็สงไป พอสงกลับมาคะแนนไม
เพิ่มข้ึน เราเลยดูคําอธิบายรายละเอยีดในเอกสารที่แจกวนันีน้ะครับ เราก็ดูของสํานักประธานก็ลงขางลาง
นะครับ แตวาเนื้อหารายละเอียดเปนของสาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร คือของสํานักงานใหญ
ทั้งหมดเลย แลวก็ไมมีสวนใดที่แกไขเพิ่มเติมเลยครับ  
  นายไพโรจน ตันติเจริญสิน  :  ตองขออนญุาตชี้แจงนะครับ ในสวนนีเ้นื่องจาก 
ตรงนี้เปนผลการประเมินที่ของสํานักประธานจะมีคะแนน B.๑ อยู ๒ สวนนะครับ คะแนน B.๑  
สวนแรกที่ปรากฏจะเปนคะแนน B.๑ ที่เกิดจากปรับปรุงการใหบริการตามขอเสนอแนะของสํานักงาน  
ซึ่งสํานักประธานเปนเจาภาพรวมกับสํานกัอื่น ๆ รวมทั้งหมด ๑๑ สํานกันะครับ ซึง่เนื้อหาและผลการ
ประเมินจะมาปรากฏอยูในดานหนาของสํานักที่รวมเปนเจาภาพลักษณะนี้เชนเดยีวกนั สวนการประเมิน 
ในขอ B.๑ ของระดับสํานักเองจะอยูในลําดับถัดไป ซึ่งจะตอไปอีกประมาณสัก ๒ หนา นาจะปรากฏในหนา 
๑๐ ครับ 
  นายณัฐกฤษฏ วงศเจริญ  :  ขออนุญาตอีกนิดหนึง่นะครับ ถาเปนเชนนั้น 
ขออนุญาตดูในเรื่องของความเสี่ยงดวยนะครับ ในเรื่องของความเสี่ยง ตัวเดิมทีท่างบริษัทไดสง 
 
 



 ๑๕

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ           สมร ๒/๗ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
ไปใหนะครับ ที่บอกวาตามบันทกึขอตกลงถามีการอทุธรณใหอุทธรณภายในวนัจนัทรที่ ๓ มนีาคม  
เอกสารตรงนัน้ตอนนั้นประเมินมาคะแนนคือ ๔.๒๕ นะครับ แลวก็ในคะแนนลาํดับที่ ๕ ไมไดมี  
Comment อะไรเลย คือไมไดมี Comment วาทางสาํนักประธานทาํขอมูลไมครบหรือไมสมบูรณ 
อยางไร จงึถกูตัดคะแนนไป ๐.๗๕ นะครับ แตวาในตวัใหม หนา ๑๗ ก็ไปเพิ่มเติมวา ยงัไมปรากฏ 
วามีผลสัมฤทธิ์ลดลงหรือไม รวมถงึผลความเสี่ยงโดยรวมของสํานัก ซึง่แทที่จริงแลวในสวน 
ความเสีย่งเรามีรายงานสมัฤทธิผลแนบอยูแลวในการสงคราวแรกนะครับ เปนหนงัสอือุทธรณ 
ที่เราสงไป ซึ่งเราไมไดรับคําตอบเหมอืนกบัทุกสาํนกันะครับ คือในสวนที่อุทธรณเราทําเปน ๒ สวน  
คืออุทธรณที่มขีีดเสนเราก็อุทธรณนะครับ ไมไดคําตอบ แลวก็ไมไดคะแนนเพิ่ม อุทธรณในสวนที่ ๒  
ก็คือวาเราอทุธรณบาง ในเมื่อไมไดมี Comment อะไรเลยวาทําไมถึงตัดคะแนนเราไป ๐.๗๕  
หรือวาคะแนนเราไมสมบูรณ ไมมีขีดเสน ไมมีตวัเนนมานะครับ ปรากฏวาตัวปรับมาคะแนน 
ไมไดเพิ่ม แตวากลับมาเพิม่ตรงนี้ พอมาเพิ่มตรงนี้ปบบอกใหรูเลยวาตอนแรกเราไมรูจะสงอะไรไป  
เพราะวาทางบริษัทไมไดแจง ใชไหมครับ พออันที่ ๒ มาบอกตอนหลงัแลวตัวนี้เราจะทําอะไรได  
แตปรากฏวากย็ังมหีลายสํานักที่บอกวายงัไมส้ินสุดนะครับ เราจึงอยากขอคําอธิบายดวยวา 
คะแนน ณ วนันี้เอาเขาจริง ๆ แลวสิ้นสุดหรือยัง หมายความวายุติหรือยัง หรือวายังไมส้ินสุด เพราะวา 
ไดฟงมาวาคะแนนของนวัตกรรม ทีว่าจะรออีก ๕ สํานกัก็เหมือนกับยงัไมส้ินสุด และ ๒. นอกจาก 
สถานีแลว เราจะเชื่อมั่นไดอยางไรครับวาไมมีความผิดพลาดในจุดอื่นเกิดขึ้นกับสํานกัอื่น เพราะวา 
หลาย ๆ สํานกัที่อุทธรณเขาไมไดคะแนนเพิ่ม และเขาไมไดรับคําชี้แจงจากบริษัทดวยนะครับ  
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  ขอเรียนอยางนีน้ะคะ คอืในเรื่องของการ 
แจงกลับ เนื่องจากวาระยะเวลาคอนขางจาํกัดนะคะ แลวก็เราเรงดําเนนิการ เนื่องจากวาก็ม ี
กําหนดการในเรื่องของการทีจ่ะตองแจกเงนิรางวัลนะคะ ก็เลยทําใหเราไมมีเวลาทีจ่ะดําเนนิการ 
ในเรื่องของการแจงกลับ เนื่องจากวาเรากย็ุงอยูกับการพจิารณาผลอุทธรณของทุกสาํนัก 
ใหแลวเสร็จนะคะ แลวก็ในเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องที่วาความผิดพลาดทีเ่กิดขึน้ กย็อมรับวา 
ผิดพลาดในเรือ่งของทางสถานวีิทยุฯ นะคะ ทีท่างนักวเิคราะหเองไดปรับแกแลว เพียงแตวา  
เขาไมไดนํามาปรับในตัวตนฉบับนะคะ คืออาจจะทาํงานคนละ File กัน แตวาในเรื่องของการพิจารณา  
เราก็ขอเรียนวาจริง ๆ เราไดพิจารณาทั้งหมดนะคะ ในเรือ่งของการอุทธรณ สวนทีว่า 
การไดคะแนนเพิ่มหรือไมไดคะแนนเพิ่มคงตองขึ้นอยูกบัส่ิงทีท่านอุทธรณ แลวก็ใหขอมูลเพิ่ม 
เขามาวาเปนขอมูลที่ตรงกบัส่ิงที่เราคิดวายังขาดอยู คอืตรงนี้ก็คงเปนประเด็นที่พดูคุยไดนะคะ 
 
 



 ๑๖

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ           สมร ๒/๘ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
ในเรื่องของการสอบถามวาทําไมถงึไมไดรับการปรับเพิม่นะคะ ในเรื่องทีว่าคะแนนยุติหรือยัง  
ตองขอเรียนวาคะแนนคงจะยุติแลวนะคะ ทีนีถ้าทานยงัของใจในเรื่องของการอุทธรณ  
ทานสอบถามไดวาทาํไมไมไดรับคะแนนเพิ่มนะคะ แลวก็ในเรื่องของนวัตกรรม เนื่องจากวาอยูใน 
การพิจารณาของคณะกรรมการของสาํนกังานนะคะ ซึง่ตรงนีก้็จะดําเนินการเสร็จในวนัจันทรนี ้
เพื่อที่จะนาํคะแนนเขา อ.ก.ร. ในวันพุธ ก็เรียนวาคะแนนนวัตกรรมเปนคะแนนสวนเดยีวที่อาจจะ 
ยังไมแลวเสร็จนะคะ แตวาอนันัน้อยูในดุลยพนิิจของคณะกรรมการในเรื่องของการทีจ่ะปรับ 
ในเรื่องของความทาทาย แตเราเขาใจวาในเรื่องของระดับความสาํเร็จคงเปนประเด็น จากที่เราไดพดูคุยกับ
แตละสํานักกม็ีเอกสารตาง ๆ ซึ่งเราก็เปดโอกาสใหอุทธรณไปแลว ก็คิดวาในเรื่องของระดับความสาํเร็จ 
คงเปนสิง่ทีน่าจะยุติแลว แตในเรื่องของความยาก ความทาทาย เนื่องจากวาเราเขยีนในบนัทกึขอตกลง
ตั้งแตตนนะคะวาใหทางสาํนักงานมีสิทธทิี่จะ Review ในเรื่องของความทาทายได เนื่องจากวาเราเองไมได
อยูในเนื้องานโดยตรงกับพวกทานนะคะ อาจจะไมเขาใจในสิ่งที่ทานคดิคนนวัตกรรมขึ้นมาวาเปนประโยชน
มากนอยแคไหน อยางไร จงึจะขอใหทางคณะกรรมการไดชวยพิจารณาอีกครั้งหนึง่นะคะ  
  นายณัฐกฤษฏ วงศเจริญ  :  คือนอกจากจะไมทราบผลอุทธรณแลว ปกติ 
การอุทธรณเราก็จะอทุธรณในตัวที่ขีดเสนของแตละระดับความสาํเร็จที่เราดูวาตรงนี้ยงัขาดอยู  
ใชไหมครับ พอสงไปนี่ อยางผมยกตัวอยาง อยาง E.๒ ในเรื่องของระบบขอมูลและความรูนะครับ 
ทางบริษัทบอกวา แตไมมีขอมูลผลการดาํเนนิการดานการบริหารความรู ในป ๒๕๔๙ ของสํานัก 
เนนวา ไมมีผลขอมูล ป ๒๕๔๙ ของสํานัก ซึ่งผลป ๒๕๔๙ พอเราเช็คไปที่ทางบริษทัแลว  
เราก็บอกวาเราสงใหแลวตั้งแตป ๒๕๔๙ แตบริษัทจะขอใหมก็ยนิดี เพราะบริษทัอาจจะไมได 
เก็บไวนะครับ พอสงเขาไปใหมก็ไมไดมีสวนคะแนนตรงนี้ที่เพิ่มออกมานะครับ หรือวาอยางที ่
ไดยกตัวอยางแลวบริษัทกย็งัไมตอบเลย คือวาทีแรกบรษิัทไมไดมีตัวเนนอะไรเลยนะครับวา 
ทําไมถงึตัดไป ๐.๗๕ เพราะวาเรามองวาถาบริษัทม ีComment วายังบกพรองตรงนัน้ ตรงนี้  
เราก็สามารถจะยื่นเรื่องเพือ่จะปรับปรุงเพื่อประกอบการอุทธรณได ใชไหมครับ บริษัทไมไดมี 
ตรงนี้มาเรากอุ็ทธรณวาบริษัทไมม ีแตทําไมใหคะแนนเทานี้ บริษทักลับไปเพิ่มในสวนนี้ข้ึนมา 
ซึ่งสวนนีเ้ราไดเคยเหน็ในสาํนักอืน่ ๆ แลว แตตอนแรกของเราไมมี ก็เหมือนกับตกหลนไป ไมได 
ชี้แจงอะไรเพิม่นะครับ แลวในสวนขอมูลที่เราเพิ่มไปก็ไมไดคะแนนปรับเพิ่ม จงึอยากทราบเหตุผล 
จริง ๆ เลยวาการอุทธรณจะอุทธรณไปทําไม แลวอุทธรณไปเพื่ออะไร แลวทีท่าน ผอ. สํานัก 
บริหารงานกลางถามกน็าสงสัยนะครบัวาแลวในสวนที่มกีารอุทธรณแลวไดเพิ่มข้ึนมาเพราะเหตุใด 
 
 



 ๑๗

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ           สมร ๒/๙ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
แลวตรงนีท้ั้งทีเ่ปนเรื่องสาํคัญเลยนะครับ การอุทธรณ สมมุติ ๒๓ หนวยงาน อุทธรณทั้ง  
๒๓ หนวยงานเลยใชไหมครับ มีหนวยงานที่ไดรับการปรับเพราะผลของการอทุธรณเทาไร  
เปนเรื่องสาํคัญที่บริษัทนาจะแสดงใหเหน็นะครับ เพราะหมายถึงความโปรงใสในการดําเนินการ 
ในสวนนี้ของบริษัทดวยนะครับ คือที่เราพูดไมใชอะไร เพราะวาคะแนนที่ไดรับก็ โอ.เค. ระดับหนึ่ง  
แตเนื่องจากบริษัทเปดใหมกีารอุทธรณ ซึง่พอเปดใหมกีารอุทธรณก็นาจะเหน็ความโปรงใส 
ในการดําเนนิการดวยวาพออุทธรณแลวนีผ่ลที่ไดรับเปนอยางไรดวยนะครับ  
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  คือเรียนวาเรื่องความโปรงใส เรายนืยนัวา 
เราโปรงใสนะคะ คือไมมีความลําเอยีงหรือวาอะไรตาง ๆ นะคะ ในเรือ่งของการสงขอมูลเขามา  
ก็เรียนวาขอมลูบางสวนอาจจะเปนประโยชน แตขอมูลบางสวนทานอาจจะสงมาทานคิดวา 
อธิบายแลว แตเราพิจารณาแลวอาจจะยังไมตรงนะคะ เพราะฉะนัน้เราก็จะยังไมใหคะแนนเพิ่ม  
ทีนี้เร่ืองของความโปรงใส คอืเราเรียนวาทานดูจากผลการประเมินของเราได ทานเทียบเคียงไดกบั 
สํานักอืน่วาคะแนนอยูในระดับ ถาดวยเหตผุลอยางนี้สํานักอืน่ไดคะแนนในระดับเดยีวกนัหรือไม 
ก็เรียนวาเรามตีัวเกณฑในการใหคะแนน คือการชี้แจงเนื่องจากวาเรยีนวาในชวงเวลาจํากัดนี่นะคะ  
ในชวงที่ผานมาไมสามารถทีจ่ะทาํหนังสือแจงทุกทานได แตก็อยางที่เรียนแลววายินดีวา 
ทานโทรศัพทเขามาสอบถามยินดีชี้แจง แลวก็ยนิดีใหเหตุผลวาทาํไมทานถงึไมไดเพิม่นะคะ  
  ประธาน  :  เชิญ ผอ. ศิษฎีคะ  
  นางศิษฎี เหลาสันตติ  :  ทาง PA คะ ทางสํานักสารสนเทศจะเปดประเด็นไวใน 
เร่ืองของดานความรูและนวตักรรม ในสวนของการอบรมที่ไมนอยกวา ๑๐ วนั กับเร่ืองของความสําเร็จ 
ในการพัฒนาระบบขอมูลและความรู เนื่องจากดิฉันเองดูในรายละเอยีดนะคะ คือมขีาราชการคนหนึง่ 
คือปวย อาจจะไมไดเขา และบางสวนก็คดิวาไมนาจะตกหลนในเรื่องของการอบรม เพราะฉะนั้นจะขอ 
ไปตรวจสอบแลวก็ทบทวนกนัในประเดน็นีอี้กทนีะคะ  
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  เร่ืองจาํนวนคนที่ไดรับการอบรมนีน่ะคะ ตัวเลข 
มาจากสํานักพัฒน เราเอาตัวเลขทั้งหมดมาจากสํานักพัฒนวาอบรมไปเทาไร แลวก็จะมีเกณฑวา 
ไมนับใครบาง อะไรอยางนีน้ะคะ ก็อยางที่เราคิดวาในทุก ๆ สํานักเราไดชี้แจงไปแลว แลวก็ระบ ุ
ชื่อคนลงไปดวยซ้ําวาใครที่ไมยกเวน อยูในขายยกเวน ที่เหลืออาจจะไมถึงนะคะ ตรงนี้เราคิดวา 
ถาทางสํานักจะตรวจสอบกล็องคุยกับทางสํานักพัฒนดกูอน เพราะขอมูลทั้งหมดมาจาก 
สํานักพัฒนนะคะ คือเขาอาจจะนับพลาดหรือวาอยางไร อันนี้ไมใชโทษสํานกัพฒันนะคะ แตวา 
 
 



 ๑๘

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ         สมร ๒/๑๐ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
อาจจะมีความผิดพลาดกนัได อะไรอยางนี้ อันนัน้ก็เรียนวาทานก็ชี้แจงมาไดวาใครหรืออะไร 
อยางนีน้ะคะ  
  ประธาน  :  เชญิ ผอ. ณรงคคะ  
  นายณรงค รัตนะพร  :  ผอ. ณรงค สํานักความสัมพนัธนะครับ ชวยกรุณาดู 
แผนใหญที่แจกนะครับ ในขอ B ดานผูรับบริการสาธารณะ คะแนน B.๑ ผมได ๓.๒๕ แลว B.๒.๒ 
ได ๓.๒๔ แตมาเทียบขาง ๆ กับสํานักองคการฯ เขาได ๓.๒๔ กับ ๓ แตคะแนนรวมทําไมเขาได 
มากกวา เขา ๓.๐๖ ของผมคะแนนรวมได ๒.๖๙ ครับ คอืเทียบอนันี้ใกลเคียงเลยคือ ๒ อัน 
เรามากกวา แตคะแนนรวมกลับไดนอยกวาครับ 
 
                 - ๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ                                                                                         รัตนา ๓/๑ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
   นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  ก็เปนจริงตามทีท่านวานะคะ ก็คือวาคะแนนในชอง 
ตัวยอยทานไดคะแนนสูงกวา เพราะฉะนัน้คะแนนรวมทานกน็าจะตองไดสูงกวานะคะ คะแนนตรงเฉลี่ย 
ขางบนนะคะ เพราะฉะนัน้เดี๋ยวตรงนีเ้ราไปเช็คใหนะคะ คือพอดีตรงนีม้ันเปนตารางที่เรานําจากระบบ 
มาลงในตารงนี้อีกทีหนึ่งนะคะ แตวาถาคยีเขาไปในระบบแลวนี่ระบบจะคํานวณ ที่ทานเหน็ในหนาจอ 
อะไรตรง Page อันนัน้จะไมพลาดในเรื่องของตัวคะแนน เนื่องจากวามันเปนตัวขอมูลที่มีการคํานวณ 
และมีระบบอยูตรงนัน้ แตตรงนี้พอดีเรานาํจากตรงนัน้แลวมาคียลงไปในนี้อีกทหีนึง่นะคะ เดี๋ยวเราเช็คให 
นะคะ แลวเรียนทกุทานวาเชค็ใหทั้งหมดทกุสํานกัเลยนะคะ ก็จะไมมีความผิดพลาด 
   นายณรงค รัตนะพร  :  ขอบคุณครับ 
   นางจันทรเพญ็ อานามวัฒน  :  ทานประธานคะ ขออนญุาตเรียนถามบริษัทนิดหนึง่
เกี่ยวกับเร่ืองทีค่ะแนนขององคกรได ๓.๒๔ เกี่ยวกับเร่ืองทางคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานอะไรนี ่ 
ทีนี้อยากถามวาการที่ตอบแบบสอบถามไปที่ทัง้ของ สสร. ทัง้สมาชิกนติิบัญญัติ ก็คือถามไปใหเขาตอบมา
ของสํานกังานเราดวยใชไหมคะ เพราะพอดี สนช. เขาไมไดมีงานที่เกี่ยวพนักับสํานกังานเลย เพราะฉะนัน้ 
ไมทราบวาตรงนี้มนัจะเปนตัวที่ฉุดคะแนนของสํานักงานหรือเปลา  
   นายไพโรจน ตันติเจริญสิน  :  มิไดนะครับ หมายถึงวารายชื่อ สนช. ซึง่ไดเปนผูตอบ 
ในการสงรายชื่อแบบสอบถามนี้จะเปนเฉพาะเพียง สนช. ทานที่ไดรับการระบุจากสาํนักที่ไดใหรายชื่อ 
ผานทางนโยบายและแผนมานะครับ เราไมไดสงสําหรับ สนช. ทั้งหมด เพื่อการสํารวจสําหรับของทาง สผ. 
เฉพาะทานที่เปนผูรับบริการจากเราจรงิ ๆ เทานัน้ครับ  
   นายอาคม วฒุิพงษ  :  ขออนุญาตครับ ประเด็นเดียวกันครับ การรับบริการตาม 
ความพอใจของผูบริการเกีย่วกับ สนช. ถาเปน ๓.๒๔ ซึ่งเปนคะแนนขององคกร แลวก็ทกุหนวยในองคกร 
ไดรับเทากนั ในความรูสึกวาจะไมมีความเปนธรรมกับองคกรที่ไมไดใหบริการในสวนที่เกีย่วของตรงนัน้ 
ยกตัวอยาง อยางของผมกลุมงานผูนําฝายคาน ที่ผานมา สนช. อันนี้ผมไมไดใหบริการเลย ไมม ีไมใชวา 
ไมใหบริการ ยนิดีใหบริการ แตไมมีในสวนนี้ แลวก็คะแนนในสวนนี้ก็เทาเทยีมกนัวัดในสวนของสํานักงาน 
ก็รูสึกวาผูที่รับบริการจากของผมอันนัน้ อันนี้ผมคอนขางที่จะไมไดรับความเปนธรรม ความคิดมนัจะเปน 
อยางนัน้ เพราะถาหนวยใดทีไ่มไดรับบริการแลวจะใหคะแนนเขาไปผูกโยงดวย ผมวาดูจะไมตรงกันนะครับ 
ขอบคุณครับ 
   นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  อันนี้เปนการสํารวจเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม 
ก็ตองสํารวจทานสมาชิก หรือวาทานผูเกีย่วของที่ไดรับ คือไดใกลชิดกับทางเจาหนาที่นะคะ เพราะวา 
ถาไมใกลชิดนีก่็อาจจะไมทราบ แตทนีี้ก็จะตองเรียนวาตรงนี้แนวคิดกค็ือวาใหคะแนนกับทุกทาน 
เพราะวาถือวาขาราชการทกุคนมีสวนในการที่จะสรางในเรื่องของคณุธรรม จริยธรรม ที่จะใหทางผูที่ไดมา 



 ๒๐

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ                                                                                         รัตนา ๓/๒ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
ติดตอ หรือวามาสัมผัสกับเจาหนาที่รูสึกวาทางขาราชการของสํานักงานมมีาตรฐานในเรื่องของ 
การปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนเรื่องของความซื่อสัตย ความเปนมืออาชีพ หรือวาในเรื่องของการรักษา 
ประโยชนขององคกร หรือเร่ืองตาง ๆ ตรงนี้ตามที่ทาน Comment วาบางคนอาจจะไมไดสัมผัสกับทางดาน 
ของสมาชิก แตวาตองไดรับผลของการประเมินตรงนี้ไปดวย กเ็ขาใจในประเด็นทีท่านเสนอ แตวาเราคิดวา
อยางไรภาพรวมทัง้หมดของสํานักงานทกุคนคงตองชวยกันนะคะ ในการที่จะสรางตรงนี้ข้ึนมา 
   นายไพโรจน ตันติเจริญสิน  :  คือในสวนของ สนช. จะไมใชกลุมเปาหมายทั้งหมด 
ที่มีการสํารวจ แตวากลุมเปาหมายทั้งหมดนี่จะประกอบดวยหลาย ๆ สวน ทั้ง สสร. ทัง้ขาราชการของ 
สวนราชการอืน่ที่มารวมปฏิบัติงาน อาจจะมีเอกชนทีม่าเปนคูสัญญา จะมีองคประกอบอื่น ๆ อยางเชน  
ผูที่เขามารวมในกิจกรรมโครงการตาง ๆ กับทางสาํนกังาน เพราะฉะนัน้จริง ๆ แลวจะมีหลาย ๆ สํานัก  
ซึ่งอยูทาง Back office ทั้งหมดที่อาจจะแทบไมไดสัมผัสโดยตรงกับผูรับบริการเหลานี้เลย แตเขาจะตอง
ไดรับผลจากการประเมินในสวนของคุณธรรม จริยธรรม ไปดวย เหมือนกับทานเปนผูเตรียมเครื่องมือ 
เครื่องไม เตรียมการบริการไปสูคนที่อยูใน Front office ทั้งหมด เพื่อไปใหบริการกับบุคคลภายนอก 
อีกครั้งหนึ่ง ซึง่เพราะฉะนั้นคะแนนตรงนีจ้ะเปนคะแนนที่ประเมนิในระดับองคกรพืน้ฐานใหกับทกุ ๆ สํานัก 
คือเราเขาใจวาทานอาจจะมองจากมุมของสํานักวาเปนหนึ่งเดียวที่อาจจะไมคอยเกี่ยวของกับผูรับบริการ  
บางกลุม แตวาจริง ๆ แลวจากคนภายนอกมองเขามานี ่ที่จริงแลวสํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 
ก็จะเปนสํานักงานเดียวกัน  
   นางจันทรเพญ็ อานามวัฒน  :  ขออนุญาตอีกประเด็นหนึง่ในเรื่องเกีย่วกับการประหยัด 
พลังงานอะไรพวกนี้ ที่ประสิทธิภาพทางดานการเงนิที่เปนตัว ๔.๑.๒ ที่ได ๓.๖๗ มนัมีวาการใชไฟฟา 
พื้นที่รัฐสภาลดลงรอยละ ๗ การใชไฟฟาอาคารเชา เพิม่ข้ึนรอยละ ๑๙.๓๙  อันนี้ไมทราบวาเรามกีารเพิม่ 
อาคารอะไรหรือเปลาที่ตอนที่ประเมนิ หรือวาอาคารเทาเดิม หรือวามกีารเพิม่มาที่ดพีรอม หรืออะไร 
ก็เลยไมทราบวาทําไมมนัถงึการใชไฟฟาจะไดดูอัตราสวนดวย ถามีการเชาอาคารเพิม่มันก็ไมใชเร่ือง 
ของการที่ไมประหยัดพลงังาน มนัแสดงตรงนัน้ไมได แตมันอาจจะวามีการเชาอาคารเพิ่ม การใชไฟฟา 
มันก็จะเพิม่ 
   นายไพโรจน ตันติเจริญสิน  :  ในหลักการตรงนี้คือเราไดมีการหารือกับ ก.พ.ร. ในสวน 
ที่วัดเรื่องการประหยัดพลงังาน กอนที่จะนําตัวชี้วัดนีม้าตั้งใหกับทัง้ทาง สว. และ สผ. แลวกพ็ยายาม 
กําหนดวธิีการที่สามารถใชไดเหมาะ และในระหวางการกําหนดวธิีการและการเจรจารวมกันนีท่ั้ง สว. 
และ สผ. ก็ไดขอตกลงมาในระดับหนึง่ที่ออกมาเปนตัวชีว้ัดลักษณะนี้ ดวยการวัดดวยปริมาณพลงังาน 
ที่ใช แบงออกเปน ๓ สวน อยางทีท่าน ผอ. กรุณาพูดถงึแลวนะครับ คอืวาการใชไฟฟาในสวนของพื้นที่
รัฐสภา ซึ่งทั้งหมดเปนบิลเดยีว ๑. ปริมาณพลังงาน  ขอที่ ๒ คือปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชในอาคารเชา 



 ๒๑

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ                                                                                         รัตนา ๓/๓ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
ทั้งหมดที่แตละสํานกังานรับผิดชอบอยู ปริมาณที ่๒ นี่จะแยกกนัระหวาง ๒ สํานักงาน ปริมาณที ่๑  
นี่จะเหมือนกนัทัง้ ๒ สํานักงาน สวนที่ ๓ คือปริมาณน้ํามันที่ใชของทัง้ ๒ สํานักงาน คือวิธีการนี้เราพยายาม 
กําหนดตัวชีว้ดัใหมีการเทียบเคียงกนัไดดวย มันทําใหเวลาที่มาเปรียบเทียบกับปริมาณงานจริง หรือพื้นที ่
ที่ใชนีท่านจะรูสึกวา ถาเกิดเปรียบเทียบปริมาณไฟฟาตอพื้นที่อาคารทีท่านเชาทัง้หมดนี่ ปริมาณไฟฟา 
เฉล่ียตอพื้นทีอ่าจจะลดลง แตในขณะเดียวกนัก็อาจจะมีบางพืน้ทีท่ีเ่ราขยายขึน้มา แลวก็ปดพืน้ที่เกาลงไป 
ไมไดใชประโยชนลักษณะนี ้คือวาตรงนีม้ันเปนการคํานวณที่อาจจะคนหา หรือสรุปรายละเอยีดเหลานี ้
รวมกันไดยาก วิธกีารทาํตัวชี้วัดจึงกาํหนดวิธีการที่สามารถวัดรวมกันไดข้ึนมาดวยการใชปริมาณไฟฟาที่ใช 
แลวก็ปริมาณน้ํามนัที่ใชเปนหลัก ก็เขาใจวาถาไปเทียบอตัราสวนตาง ๆ หรือมองหลาย ๆ แงมุมจริง ๆ แลว 
มันอาจจะไมไดเปนตัววัดทีล่ะเอียดไปตรงกับการทาํงานที่สุด แตเราเลื่อนตัววัดตัวนี้มาประกอบเพื่อให 
มันเปนการวัดที่เปนไปไดสําหรับเร่ืองการประหยัดพลงังานครับ  
   นางจันทรเพญ็ อานามวัฒน  :  นิดหนึง่ทีว่าบิลเดียวเปนของพืน้ที่รัฐสภา ก็คืออาคาร 
ที่รัฐสภานี ้ทนีีอ้าคารเชาเพิ่มข้ึนมันก็เพิม่ข้ึนสูงรอยละ ๑๙.๓๙ แตบังเอิญวาอาคารเชาที่เราเพิม่ข้ึน 
เราก็ลดการใชพื้นที่กษาปณลง ทีนี้ตรงพื้นที่กษาปณไปอยูในอัตราสวนตรงไหน 
   นายไพโรจน ตันติเจริญสิน  :  ยงัรวมอยูในสวนของอาคารเชาครับ  
   นางศิษฎี เหลาสันตติ  :  จะขอเรียนถามทาง PA  ๒ เร่ืองนะคะ ในเร่ืองของการอบรม 
ก็ยังเปนประเด็นคางคาใจอยู คือเจาหนาที่ไปบวช แลวก็ปวยอยางนี ้คือไมไดอบรม และอยางนีเ้อามาคิด 
วาไมครบ ๑๐ วนั ในเมื่อมาประเมินกนัในชวงหลัง ๆ และการอบรมมนัเกิดขึ้นในชวงนี ้ดิฉันเช็คขอมูลแลว 
ถาอยางไรเดี๋ยวขอหารือเร่ืองนี้ดวยนะคะ อีกเรื่องหนึ่งก็ยงัคางใจอยูคือเร่ืองงบลงทนุ โดยเฉพาะดาน 
สารสนเทศนี่กก็ําลังคิด ไมอยากวาจะทาํอะไรแลวทําใหมีผลตอคะแนนองครวมขององคกร แตเรียนอยางนี ้
และก็เรียนหลายครั้ง ทานประธานก็บอกวาใหอุทธรณมา ก็เนื่องจากวาเราจะไปมองความสัมฤทธิข์อง 
การเบิกเงินคดิวาในเรื่องของ IT บางทมีันไมได ก็มาดูวาเราทาํแลวเราเกิดกระบวนการหรือเปลา ความที ่
มันไมไดเบิก เงินไมไดมันไมไดอยูที่เรา ในกระบวนการนีเ่ราทําแลว แตดวยผลทีว่า โอ.เค. บริษทัไมมายืน่ 
หรือตองลมประมูลอะไรไปในแตละครั้ง นาจะรับกรณีอยางนี้ไปศึกษานะคะ หรือวา โอ.เค. ไมสนใจ 
ใหเราเบิกไป และเราก็ไปลมหรืออยางไร คืออยากจะใหฝากไปลองพิจารณาประเด็นนี้หนอย ถาไมอยางนัน้
ก็จะ ๑.๐ อยางนี้ตลอดไป หรือไมอีกทีก็ตองเปลี่ยนกรอบความคิดใหมวาใครมาก็ได ก็ทําสัญญาไป  
ใหเบิกเงินไป อะไรแบบนี้นะคะ อันนี้กพ็ูดหลายครัง้แลว พูด ๒ ปเลยในประเด็นนี้ ไมทราบวาจะมขีอแนะนํา
หรือวาแนวคิดอยางไรในเรื่องนี้คะ 
   นายไพโรจน ตันติเจริญสิน  :  คือถาหากวาเกิดในกรณีทีก่ารดําเนินงานในสวนนั้น 
มีขอหรือเหตุทีท่ําใหตองยุติลง โดยทีท่างสํานักงานไมมีสวนเกีย่วของนะครับ ก็ขอใหทานกรุณาชี้แจง 
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รายละเอียดตรงนัน้ใหเราทราบดวยนะครบั เพราะวารายละเอียดเหลานัน้เราตองพจิารณาตัดออกจาก 
ฐานการพิจารณาเปนรายการ ๆ ไป ข้ึนอยูกับเอกสารหรือความชัดเจนของเนื้อหาตรงนัน้ สมมุติวา 
ทานอาจจะมองวาตรงนัน้ไมใชความรับผิดชอบของสํานักงาน แตบางครั้งเราอาจจะมองวาตรงนัน้ใช 
หรือไมใช ตรงนี้มันจะเปนประเด็นที่จะตองพิจารณาแลวก็พูดคุยกันครับ ตองดูเปนรายการเพื่อตัดออก 
จากฐานครับ 
  นางศิษฎี เหลาสันตติ  :  สรุปเร่ืองนี้ใหกับทาง PA เลยนะคะวา เราอยูในกระบวนการแลว 
สาเหตุของการที่เงนิมีอุบัติเหตุตาง ๆ ทีเ่กดิขึ้นนั้นมันเปนอยางไร เพราะถาเราไปดูจากการเบิกจายเม็ดเงนิ 
ของงบประมาณนี่คิดวาไมเปนธรรมสําหรบัองคกรเลยนะคะ  
   ประธาน  :  มอีะไรกับทาง PA อีกไหมคะ  
   นางจันทรเพญ็ อานามวัฒน  :  บังเอิญกม็ีเรื่องการจายเงินรางวัล ทีนีต้รงนี้นีย่ังไม Final 
ถามวาจะ Final ชวงไหน คะแนนขององคกรที่ตองเอาไป 
   ประธาน  :  วนัพุธที ่๒๖ นีน่ะคะ อ.ก.ร. ประเมินจะตองพิจารณา เพราะฉะนัน้ PA  
จะตองเสร็จกอนวนัพธุนะคะ แลวก็จะเขา ก.ร. ในวันจันทรที่ ๓๑  
   นางศศิเพ็ญรัตน พลสนะ  :  ขออนุญาตทานประธาน ฟง ๆ ดนูี่มันก็นาจะเปนเหตุผล 
เพียงพอเหมือนกนันะคะที ่PA จะตองมาทบทวนพิจารณาในคาคะแนนที่ไดประเมินของสํานัก อยางเชน 
สํานักสารสนเทศ การใชจายเงนิงบประมาณนี่ถาไมเกดิความคุมคา คุณเอาคานัน้มาหกั มนันาจะไม 
สมเหตุสมผล นี่คือประเด็นทีเ่ห็นชดันะคะ แลวก็นาจะมองดูแลวอยางสํานักรายงานการประชุมและชวเลข
เขาก็มีความคบัของใจที่ไมเคลียรอะไรอยางนี้ ถาจะเปนไปไดนี่ในวันนี ้ถาสาํนกัใด แลวก็รองใดที่ควบคุม
สํานักนัน้ ๆ มขีอคับของใจในผลของคะแนน บายนีถ้าเราสามารถเคลียรกันไดก็อยากจะนัดเคลียร  
เพราะผลคะแนนอยางนอยที่สุดเสาร - อาทิตย ทาง PA ก็นําไปพิจารณาทบทวนให แลวก็จะทนัตามที ่
ทานประธานไดกลาวไปแลววาเราจะมีการประชุม อ.ก.ร. ในวนัพุธ มิฉะนัน้แลวเราไมสามารถที่จะนําเขา 
ก.ร. แลวนาํมาจัดสรรเงินรางวัล ดวยขอจาํกัดทีว่า ถาเราไมจัดสรรเงินรางวัลภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
จะทาํใหเราตองกันเงนิ ถากนัเงนิแลวการจัดสรรเงินรางวัลเราก็จะขยายเวลาไปเปนเดือนถึง ๒ เดือน 
ก็ไมอยากจะใหเปน เพราะฉะนัน้แลวจะขอความกรุณาทาง PA ไดไหมวา บายนีน้ั่งฟงเปนรายสํานัก  
รายกลุมภารกจิเลย ในสิ่งทีท่านทัง้หลายของใจนะคะ จะไดไหมคะบริษัทคะ 
   ประธาน  :  ถานัดอยางนี้ PA ตัดสินไมไดหรอกวาใหเดีย๋วนัน้ถกูไหมคะ มันจะได 
ไดอยางไรวาใหเทานั้นใหเทานี ้มันไมมีทางที่จะปรับ 
   นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  จะไปทบทวนเสาร - อาทิตยคะ 
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   นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  คือในเรื่องของการอุทธรณ คือความจริงเราเปดโอกาส 
ใหอุทธรณทั้งคะแนนองคกร แลวก็คะแนนสํานักนะคะ กช็วงหนึง่มาแลวนะคะ แตวาถายงัของใจอยูนี ่
การคุยกนัก็คงไดนะคะทานรองฯ แตวาเราขอใหขอมูลพรอม เพราะวาถาเกิดขอมลูไมพรอมคุยกนัไปตอนนี ้
ก็จะยงับอกไมไดอยูดีวาจะเปนอยางไร เพราะวาเราตองเห็นตวัขอมูลดวยนะคะ 
   นางศิษฎี เหลาสันตติ  :  ขอเรียนถามอยางนีน้ะคะ คือคุยกัน โอ.เค. คยุกัน คุยกนัแลว 
ถาขอมูลมนัชดัเจนเปนเหตุเปนผลคะแนนเพิ่มไหมคะ  
   นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  คงจะตองคุยกนัในเรื่องของเหตุผล แลวก็เร่ืองของขอมูล
มาประกอบ ถาเหน็ตรงกนักค็งไมเปนปญหา แตวาถาเหน็ไมตรงกนัก็จะมีการอทุธรณใน อ.ก.ร. นะคะ  
ก็จะมีประเดน็ที่ถายังตกลงกนัไมไดนี่ อยางประเด็นในเรือ่งของเบิกจายงบลงทนุ คิดวามติ ค.ร.ม. คือ  
๘๓ เปอรเซ็นต ซึ่งสวนราชการทัง้หมดกต็องดําเนนิการตามนัน้อะไรอยางนีน้ะคะ ก็อาจจะตองไปอุทธรณ
ตอ อ.ก.ร. วาทานเห็นวาอยางไร ในเรื่องนีว้าจะยกให หรือไมยกใหอะไรอยางนีน้ะคะ หรือวาในบางสวน 
ของเหตุผล กจ็ะมีหลายเรื่องที่เราก็ไมทราบวาทางสํานักงาน คือทางสาํนักงานเองกม็ีตัวแทนที่ไปประชุม 
ใน อ.ก.ร. อยูแลว ก็อาจจะยกตรงนี้ไปอุทธรณใน อ.ก.ร. ก็ไดวาขอให อ.ก.ร. พิจารณา แตวาเราคิดวา 
ถาตรงลงกันไดกอนก็จะดกีวานะคะ คือไปถึง อ.ก.ร. จะเปนเรื่องที่สําคัญจริง ๆ อะไรอยางนี้นะคะ ในเรื่อง
สวนอืน่ ๆ ถาปลีกยอยคุยกนัไดก็นาจะจบนะคะ 
   ประธาน  :  ใหยุติตรง PA ดีไหมคะ หรือวาเราปรับคะแนนกนัอยางไร อยาไปอุทธรณ 
ถึง อ.ก.ร. เลย เพราะทานคงไมสามารถลงรายละเอียดอะไรได 
   นางสาวยพุา ศิรประภาพร  :  ขออนุญาตทานประธาน ในสวนของสํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข อยากจะขอตรวจสอบกับทาง PA ชวงบายนี้เลยนะคะ ที่อุทธรณไปแลวเกิดความ 
คลาดเคลื่อนในเรื่องการนับ 
   ประธาน  :  เฉพาะบางหนวยงานที่มีขอสงสัย ก็มีสํานักสารสนเทศ สํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข และสํานักบริหารงานกลางของใจเรื่องอะไรหรือเปลาคะ ม ี๒ สํานัก มีสํานกัอื่นไหม 
จะไดนัดพบ PA แลวก็ดูเร่ืองคะแนนได เชญิคะ 
   นางสุภาวด ีขีดขิน  :  ก็คงมสํีานักพัฒนฯ รวมกับสํานักที่มีคะแนนในเรื่องของ ๑๐ วนั 
ทําการ อันนี้จะตองขอคุยสักนิดหนึง่เพิม่เติม  
   ประธาน  :  คือสํานักพัฒนฯ เปนคนสงจาํนวนไปเองไมใชหรือคะ 
   นางสุภาวด ีขีดขิน  :  ใชคะ แตวาเมื่อกีน้ี้พอดียังมีอีก ๒ – ๓ สํานัก ทีย่งัของใจเรื่องของวนั 
ก็จะขอเคลียรใหดวยคะ 
   ประธาน  :  เชญิคุณนพรัตนคะ 
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   นายนพรัตน ทวี  :   ทานประธานครับ ขออนุญาตนิดหนึง่ครับ คือทาง PA รบกวนด ู
D ๔.๒ ขององคกร ใหคะแนนไว ๔.๗๕ ไปเปดดูในรายละเอียดตรงนี้เปน ๔.๘๘ ไปดูในรายละเอยีดของ 
สํานักสารสนเทศ ตรงนี้นาจะคะแนนผิดครับ  
   นายณัฐ ตระกลูสิริพันธุ  :  อันนี้ผิดตามที่บอกนะครับ คือเขาไปใสชองผดิครับ ชองขางลาง 
๔.๘๘ ตองยกขึ้นมาเปนให D ๔.๒ เปน ๔.๘๘ และตัว ๔.๘๘ เดิมนี่จะเปน ๔.๒๓ อันนี้ในระบบตอนที่
คํานวณถูกแลว แตนี่มาพมิพเหมือนกับไปยกตัวเลขนัน้มาพิมพแลวก็คียผิดครับ แตตัวเลขจะไมกระทบ 
ตัวรวม เพราะวาตัวรวมคะแนนคาํนวณมาจากระบบ 
   ประธาน  :  อันนี้เปนบายนี้ใชไหมคะ แลวก็จะพบสาํนักที่มีคําถามกับ PA ไดที่ไหนดคีะ 
อยูที่สภาไหมคะ จะไดตอเลย คือนอกจาก ๒ สํานัก มีสํานักอืน่ไหมคะ จะไดเตรียมขอมูลคุยกัน  
แตละสํานักชวยตรวจสอบดวยวาเมื่ออุทธรณไปแลว คะแนนไดเพิม่ข้ึนจากเดิมหรือไมนะคะ ถาของใจ 
ก็จะไดถามได 
   นาวาตรี วิชชุดา พึง่ชืน่  :  ขอกราบเรียนทานประธานคะ ขออนุญาตถามทางบริษทันิดหนึ่ง
นะคะ จากสาํนักรักษาความปลอดภัยคะ ในหัวขอ C ประสิทธิภาพทางการเงนิจะมตีัวเลขรวมดานบน 
๓.๖๗  อันนี้คาดวาจะเปนคะแนนเฉลีย่ใชไหมคะ จากคะแนนดานลางคือ  ๓.๗๕  ๓.๖๗ และ ๔.๐๐  อันนี้
คือวาถาเกดิเปนคะแนนเฉลี่ยนี่ไมนาจะนิ่งอยูที่ ๓.๖๗ ซึ่งเปนคะแนนตรงกลาง นาจะบวกขึ้นนดิหนึง่  
   นายไพโรจน ตันติเจริญสิน  :  ขออนุญาตตรงนี้นะครับ จริง ๆ ตรงนี้จะมีการคํานวณ 
โดยเปรียบเทยีบกับน้าํหนกัของตัวชี้วัดในแตละขอดวย แตอยางไรก็ตามเราจะทาํการทบทวนการคํานวณ 
เหลานี้ แลวกผ็ลคะแนนในแตละสวนทั้งหมดนะครับ 
   นายสมพล วณิคพันธุ  :  ขออนญุาตนะครับ คือบังเอิญหลุดปาก พูดเรื่องจริงนะครบั 
ตั้งแตทํางานมานี่ไมเคยเหน็อุทธรณแลวลงโทษเพิม่ข้ึนเลย มทีี่นี่แหงเดียว จริง ๆ ทกุระบบใชไหมครับ 
ศาลตัดสินผิดก็คือผิด ศาลจะมาแกวาฉนัตัดสินผิดไปแลว ฉันขอเพิ่มโทษคุณนะ จากขอมูลที่ศาลใหมา 
ไมมีใครเขาทํา ก็ฝากดวยก็แลวกันของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ไมเคยเห็นครับ อุทธรณแลว 
คะแนนต่ําลง ไมมีใครทําครับ ผิดก็คือผิด ผิดอยางไรในเมื่อประกาศออกมาแลวก็คือตัวนี้ ก็คือตัวนี ้
ฝากดวย เพิ่มไดครับ เพราะอุทธรณขอใหมีการเพิ่ม แตอุทธรณแลวไปเพิ่มโทษเขานี่ไมมีนะครับ ยกเวน 
PA จะเปนคนอุทธรณอีกเรื่องหนึ่ง 
   นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  ขออนุญาตเรื่องสาํนักรักษาความปลอดภัย ผมไมคอยสบายใจ 
เวลาเหตุทีม่ันเกิดหลาย ๆ คร้ัง มนัไมใชเพราะประสิทธิภาพของเขา มนัคนละเรื่องกนั สมมุติวาเรือ่งจริงเลย 
คนที่ปนเขามา ถาเกิดสาํนกัรักษาความปลอดภัยยืนประดาหนาอยูตรงนั้นไมใหเขาเขาได ๕ เตม็  
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สมมุตินะครับ แตสภาตอมาปหนาอาจจะไฟไหม ในขณะเดียวกนัทีเ่ขาบุกไปถึงในตึกนี่ ถากนัไมใหเขาเขา 
ก็จะมีการทาํรายกนั มันกจ็ะไปกระทบตอเร่ืองสิทธิมนุษยชน กระทบอะไรตออะไร ทั้ง ๆ ที่เขาเตรียม 
เครื่องไมเครื่องมือ เตรียมไมเตรียมตะขอทีจ่ะไวดึง แตเขาทาํอยางนั้นไมไดนะครับ อันนี้คือผลดีก็คอืวา 
มันทาํใหเหน็วาสภาเปนของประชาชน แลวก็ปลอยใหคนเขามาสัมผัสสภาได ถึงแมวาไมพอใจก็ปนเขามา 
แตก็มีมาตรการที่จะปองกนัอะไรอยางอื่น คือไมใหเขาทาํลาย คือดูหาง ๆ ไมไดไปทะเลาะดวย ถาเกิดเรา 
ลองดูวา ๑๔ ตุลาคมก็ดี ๑๗ พฤษภาคมก็ดี อะไรนี่ เหตุที่มันเกิดเพราะวาเจาหนาที่ใชความรุนแรงนะครับ 
ของเราถาเกิดวันนั้นเราใชความรนุแรงก็คงอาจจะมีการเผา มีอะไรตออะไร แตอันนี้เปนเพราะเจาหนาทีเ่อง 
คุนเคยกับสวนหนึ่งของคนที่มา ในขณะเดียวกนัคนที่อยูขางในซึ่งเปนสมาชกิเองกค็ุนเคยกับคนขางนอก 
ก็เลยมีการ โอ.เค. อะลุมอลวยก็ปลอยกนัเขามา เพราะวาถาเกิดวาไปดูคะแนนในสวนนี้แลวไปบอก 
มันเกิดเหตุอยางนี้ เพราะฉะนั้นคุณตกนะ ผมวาผมก็ไมเห็นดวยเหมือนกนั ผมวาการที่เขาปลอยใหเขามา
เปนสวนดีดวยซ้ําไป คือผมวาเปนผลดี แตถาเกิดวาวนันั้นเขาไมปลอยใหเขามาเลย ปดประตูใครปนเขามา
ก็ค้ํามนัหงายทองหลุดลงไปอะไรอยางนี้ มนัจะมีเร่ืองอื่นตามมาอกีเยอะแยะ ก็ฝากบริษัทไปดูนิดหนึ่ง 
   นางจันทรเพญ็ อานามวัฒน  :  เสริมประเด็นตรงทานรองฯ จเรนิดหนึง่ คือวาในสวน 
การละเมิด รปภ. คอนขางเปนคะแนนที่ฉุดองคกร แตทนีีม้ันก็มเีหตุผลวาผลที่ตามมามันไมไดกระทบ
สมาชิกก็คือไมไดเปนอะไร แลวก็ไมมีการทําใหอาคารของรัฐสภาเสียหาย แตถามวาหลงัจากนัน้สํานักงาน
ไดดําเนินการอะไรบาง สํานกังานไปแจงความ คือตรงนีม้ันมีการดาํเนนิการตอไป เพราะฉะนัน้ตรงนี้คะแนน 
มันนาจะไดเพิม่มากกวานี ้เพราะมนัมกีารปฏิบัติที่เปนเหตุเปนผล แลวก็เปนไปตามครรลองของกฎหมาย 
ในระบอบประชาธิปไตยดวยซ้ําไป จึงขอใหบริษัทชวยพิจารณาตรงนีน้ดิหนึง่  
   นายจเร พนัธุเปร่ือง  :  คนทีจ่ะคะแนนลดคือ สน. ดุสิต ไมใช รปภ. ทีน่ี่ เพราะเปนหนาที ่
ของ สน. ดุสินที่จะกนัไมใหเขาปนเขามานะครับ ไมใชหนาที่ของเรา ตราบใดก็แลวแตถาเกิดกฎหมาย 
บอกวาตอไปนี้ รปภ. สํานกัรักษาความปลอดภัยคุณมีอํานาจนอกเขตรั้วดวย เขากจ็ะกัน เขาก็จะไมใหใคร
เขามาใกลเขตรั้วเลย พอเขามาใกลร้ัวปุบเอาไฟจี้ร้ัวเลยใชไหม หรือจะเอาอยางนัน้ ใชไหมครับ เพราะจริง ๆ 
คนทีท่ําใหมันเกิดเหตุนีก่็คือตํารวจขางนอก ไมใชตํารวจขางใน  
   นายทวีเกียรต ิเชาวลิตถวิล  :  กราบเรียนทานประธาน ผม ผอ. สํานักรักษาความปลอดภัย 
พอดีถูกพาดพงินะครับ ถา PA จะเอารูปผมจะใหนะครับ วาตาํรวจเขายืนอยูดูเฉย ๆ เลย ถาวนันั้น 
ผมปลอยใหเขาตี ผมรับรองวาตายนะครับ รปภ. ตายแน ผมรับรอง ผมเปนคนปลอยเขาเขามาเอง  
และกระจกผมก็เปนคนปลอยเขาเขามา แตขอความกรณุาใหนัง่ คือเราคุมสถานการณอยูตอนนั้น  
 
 



 ๒๖

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ                                                                                         รัตนา ๓/๘ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 
แตในขณะเดียวกนัมีรูปนะครับ เดี๋ยวจะสงรูปไปใหถาคะแนนจะดีข้ึน แตถาคะแนนไมดีข้ึน ผมกไ็มจําเปน 
ตองสง และถาเกิดเหตุอีกก็เอาก็แลวแตบญุแตกรรม ผมเคยบอกวาการรักษาความปลอดภัยมันสวนทาง 
กับการอํานวยความสะดวก ถาผมปลอยใหอํานวยความสะดวก รับรองผมเต็ม มันสวนทางกนัจริง ๆ ครับ 
ผมรักษาระเบยีบเทาไร ความเสียหายมนัจะไมเกิด แตถาเมื่อไรหยอน ความพึงพอใจจะมีมาก ผมปลอย 
ใครเขาก็ไดไมตองมีบัตร --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                                           - ๔/๑ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ            สมร ๔/๑ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
ทุกวนันี้ยงักลวัเลย กลัว Car bomb แตทาํอยางไรไดในเมื่อเราอยูตรงนี้ ปหนาอาจจะมี Car bomb  
หรือเปลา ผมก็ไมรู เมื่อไรตราบใดที่ยังใหคนเขามา สมาชิกเขามาเองโดยที่ไมตองใชบัตร มันคุมไมไดครับ 
ตอนนี้ ถาผมเอารูปมาใหดวูามีตํารวจ สน. ดุสิตปราบจลาจลยนืดูเฉย ๆ ผมมีรูปใหด ูผมก็ถายไว ยนืดู 
เฉยเลยและเขาปนลงมานี่ ถามวาถาไดคะแนนดีข้ึนหรือเอาไปพิจารณาผมจะให แตถาไมมีอะไรดีข้ึน 
ก็คงเปนอยางนี้ ไมเปนไร ยอมรับครับ แตถาเกิดวาอนันีเ้ปนการควบคมุ ผมคิดวาเปนการควบคุมไมได 
นะครับ มีปจจัยหลาย ๆ สวนอยางที่ทานรองฯ จเรพดูนัน่ละ คนถาเคยอยูทีน่ี่มา ๒๐ กวาปเขาจะรูนะครับ 
วาระบบตรงนีเ้ปนสาธารณะนะครับ และ ๒. ที่ตํารวจเขาไมหามปราม ไมทําอะไรเลย เพราะเขาเจบ็มาแลว  
เขามีฎีกาออกมาแลว เคยแพนะครับ ตํารวจแพนะครับ ที่ทาํเนียบรัฐบาล เพราะฉะนัน้ตัวใครตัวมัน 
เถอะครับ หรือจะใหผมทําอยางไร PA ลองพูดสิวาปหนาคะแนนจะดี ถาคุณไมใหมีเกิดเหตุเลย เขามา 
แลวคุณตีมันเลย ผมจะไดส่ังลูกนองผมพกอาวธุไว พกปนเลยถาอยางนัน้ เขามายิงเลย เพราะเขตบานเรา 
เอาอยางนั้นใชไหมครับ  
  ประธาน  :  ชี้แจงเพิ่มเติมคือแกปนี้เลยไดไหมคะคะแนน เพราะวาทางสํานักรักษา 
ความปลอดภยัก็นาจะเสนอรายงานที่เปนมาตรการได เรารูลวงหนาวาม็อบชุดนี้จะมา เราแจง สน. ดุสิต
แลวใชไหมคะ ไดมีการเตรียมการแลว แลวถึงเวลาม็อบจํานวน ๕๐๐ กวาคน วางแผน มกีารเอา 
รถบรรทุกมา เอาบันไดมาปน เขาวางแผนอยางด ีแลวกม็าตรการตาง ๆ ของสํานกัรักษาความปลอดภัย 
ก็แกไขปญหาดีที่สุดที่จะใหม็อบลดความรุนแรงลงจนกระทั่งสงบ แลววนัตอมา วนัพฤหัสบดี เราก็ให 
สน. ดุสิตมาทาํที่กัน้ แผงกัน้ จนม็อบเขามาไมได คือเราพยายามอยางดีที่สุด ตรงนีถ้าสํานักรักษา 
ความปลอดภยัเสนอวิธีการแกปญหาตรงนั้นมาอาจจะไดคะแนนเพิ่มไดไหมคะ คือไมตองรอปหนา  
นาจะแกตอนนี้ไดเลยคะ ไมทราบ PA จะรับตรงนี้ไดไหม จะไดสงรายงานมา เปนการอุทธรณคะแนน 
ใชไหมคะ  
  นายทวีเกียรต ิเชาวลิตถวิล  :  เรียนทานประธานครับ อยางนี้ไดไหมครับ หลงัจากเกดิเหตุ 
ตองถามวาสาํนักรักษาความปลอดภัยที่ดแูลรับผิดชอบพนกังาน ตามประมวลกฎหมายอาญาและวิธ ี
พิจารณาความอาญา เขาไดไปดําเนินการอะไรบาง ไมใชวาเขาเขามาแลวเราไมไดทําอะไรนะครับ ทุกวนันี ้
ทางตํารวจก็ไดดําเนินการนะครับ ผมก็ไดแจงความ สน. ดุสิตเองก็ไมใหผมแจงตอนแรก แตผมบอกวา 
ไมไดหรอก มนัมีอายุความถึง ๑๐ ป เราเปนเจาพนักงาน เราอาจจะละเวนการปฏิบตัิหนาที่ได  ๒. ผมมี
หนาทีโ่ดยตรงในการที่จะตองดูแลความเสยีหายในทรัพยสินของทางราชการ แลวกบ็ุกรุกในขอบเขตราชการ  
เขาถึงยอมใหผม แลวกท็ุกวนันีก้็ไดดําเนนิคดีไป ๑๐ ราย ซึ่งอนันั้นเปนหนาที่ของทางตํารวจที่จะตอง
ดําเนนิการตอไปครับ  
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  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  ทานประธานคะ คือตองใหทาง รปภ. เขาไดชี้แจง 
เหตุและผลที่เกิดขึ้น และเขาดําเนินการเหมาะสม ถูกตองหรือไม เหมอืนกับทางทานจเรหรือวาทาน ผอ.  
สํานักบริหารงานกลางกับสํานัก รปภ. เขาใหขอเสนอไปนะคะวาเหตุทีเ่ขาทาํเพื่ออะไร ปองกนั วิธีการ 
ปองกนันี่เราปองกันอยางไรที่จะใหดทีี่สุด นาจะพิจารณาในปนี้ แลวกน็าจะทบทวนใหเขาอยางยิ่งเลย  
เพราะวาการที่คุณจะมาคิดวาปองกันไมใหเขาเขามาเลยก็คงไมใช ถาเกิดเหตุรายแรงอาจจะถึงยิงคนตาย 
เลือดไหล มีเลอืดออกมาก็ยิง่จะแยเขาไปอีก อยางไรขอใหทาง รปภ. เขาไดทบทวนกับทาง PA ไดไหมคะ  
บายนี้ละ เพราะวาเปนเหตทุี่เรานาจะมองผลลัพธสุดทายวาดีกับสภาอยางไร ถาเราทาํถงึระดับนีแ้ลว  
อยามองแตวาใหคนเขาสภาไดนะคะ  
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  คือเรียนอยางนีน้ะคะ คะแนนอาจจะเปนคนละสวนกนั  
คือในเรื่องของเหตุที่เกิดเปนคะแนนขอหนึง่นะคะ แตในเรื่องของการปองกันหรือวาการแกไขเหตุการณ 
ที่เกิดขึ้นและควบคุมไมใหเกดิเสียหายไดกจ็ะเปนคะแนนอีกขอหนึง่นะคะ ซึ่งตรงนัน้เราก็ไดใหเต็มไปแลว  
สําหรับเร่ืองของการแกไขเหตุการณที่เกิดขึ้น ทนีี้เรียนวาคะแนนทัง้หมดในดานของการรักษาความปลอดภัย  
คือจริง ๆ แค ๒ เปอรเซ็นต แลวก็คะแนนในเรื่องของเหตกุารณละเมิดแค ๑ เปอรเซน็ต เพราะฉะนั้น 
การที่ได ๑ จะไมไดชวยดึงคะแนนองคกรลงมากจนกระทัง่เปนเหตทุี่ทาํใหองคกรไดคะแนนต่าํนะคะ  
เพราะวาน้ําหนักอยูแค ๑ เปอรเซ็นต และอีกขอหนึง่ที่เปนในดานของการแกไขเหตกุารณก็ไดคะแนนเต็ม 
ไปแลว เปน ๑ เปอรเซ็นตเหมือนกนัคะ  
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  คะแนนตกตรงไหนคะ ที่ไมถึง ๑ เปอรเซ็นตใชไหมคะ  
มีคะแนนตกไหมคะ ที่คุณบอกวามีอยู ๒ ขอใชไหมคะ ขอเต็ม ๆ ไปแลว แลวยังขอที่ไมเต็มคือขอไหนคะ 
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  ที่ไดคะแนน ๑ ก็คือเร่ืองของเหตุการณละเมิดคะ  
แตวาน้าํหนักแค ๑ เปอรเซน็ตของทัง้หมด จาก ๑๐๐ เปอรเซ็นตคะ  
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  เต็มไปแลว แลวมีไมเตม็ไหม พี่ไมเหน็ตอนนี ้
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  คือเรียนวาในเรื่องของรักษาความปลอดภัยนี่มีแยกเปน 
๒ สวน ความจริงแยกเปน ๓ สวนดวยซ้าํไปนะคะ ใน ๒ เปอรเซ็นต แยกเปน ๓ สวน ก็คือ สวนแรกคือ 
เร่ืองของแผนฉุกเฉิน และอีกสวนหนึ่งคือเร่ืองของเหตุการณละเมิดตรงนีน้ะคะ เพราะฉะนัน้คะแนน 
ก็คือแค ๐.๖๗ เทานัน้เอง น้าํหนักในเรื่องเหตุการณละเมิด แลวก็ในสวนที่ ๓ คือเร่ืองของการปองกัน 
หรือระงับเหตุ ตรงนี้ก็ไดเต็ม ๕ แตน้ําหนกัก็แค ๐.๖๗ เหมือนกนั ก็คือจริง ๆ น้ําหนกัไมไดมาก อาจจะดู 
เหมือนกับวาไดคะแนนนอย แตจริง ๆ น้าํหนักไมมาก เมือ่ไปคูณมาแลวเปนตวัที่ดงึใหคะแนนองคกรลง  
ก็ไมไดมีผลกระทบมากขนาดนั้นคะ คือยังมีตัวชี้วัดอืน่ทีน่้ําหนกัเยอะกวา ทีน่าจะดึงคะแนนหรืออะไรอยางนี ้
มากกวา แตวาตรงนี้ไมนาจะใชตัวที่ดงึคะแนนองคกรลงนะคะ เพราะน้ําหนกันอยมากคะ  



 ๒๙

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ            สมร ๔/๓ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
  ประธาน  :  ขอชี้แจงเรื่องผลสํารวจตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมที่ทาํใหคะแนน 
องคกรนอยนะคะ คือเราก็ตองยอมรับ เพราะเปนการถามความเห็นของคนที่ตอบมา ๑๑๖ คน จากถามไป 
๔๑๐ คน แตเร่ืองแรกการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เราไดเต็มแลว แตผลสํารวจนีค่ือเขา 
มองเรา มองคนทัง้องคกร ไมใชวามองคนที่ใหบริการ คอืทั้งองคกรเขามองเราวาเรามีคุณธรรม จริยธรรม 
แคไหนนะคะ ผลสํารวจทกุครั้งเราก็จะวิตกทุกครั้ง เพราะวาคนก็ตอบใหเราไดคะแนนไมคอยสูงเทาไรตรงนี้  
สมมุติเราชวยกันในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ภาพพจนทีค่นมองก็อาจจะคะแนนดีข้ึนนะคะ ถาอยางนั้น  
บายโมง ถาสาํนักใดที่จะพบ PA ก็เชิญได คุณณัฐกฤษฏดวยนะคะ สํานักประธาน ก็เอาเอกสารหลักฐาน 
อะไรมาพบไดที่จะอทุธรณคะแนนวาไมไดคะแนนเพิ่มนะคะ  
  เจาหนาที่สํานกัวิชาการ  :  ขออนุญาตทานประธานคะ สํานักวิชาการกจ็ะขออนุญาตพบ 
PA ในตอนบายเชนกันนะคะ  
  ประธาน  :  เตรียมขอมูลมาพรอมเลยนะคะ ทีห่องนีน้ะคะ บายโมงตรง กลุมนโยบาย 
และแผนจะอยูดวยนะคะ PA อยูตอนะคะ อยางนีเ้มื่อมกีารเสนอเอกสารแลวสามารถตัดสินใจเลยไดไหมคะ
วาจะใหเพิ่มในบายนี้คะ หรือวาจะตองไปพิจารณาอกีทเีสาร อาทิตยคะ 
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  เรียนวาคงตองพิจารณาอีกทหีนึ่งนะคะ เพราะวาเราคง 
ตองดูเทียบกบัสํานกัอื่น ๆ ดวย คือเวลาเราทําคะแนนเมื่อออกมาแลวเราจะเอาทกุสํานักมาเทียบอีกทหีนึง่ 
ดวยนะคะวาระดับการใหคะแนนของเราเปนระดับเดียวกนักับทุกสาํนักหรือไม เพราะฉะนัน้ก็ตองเรยีนวา 
คงจะบอกทันทีเลยไมได และเรามีเอกสารบางสวนอยูที ่Office เราเอง เราก็คงอาจจะตองกลับไปดู 
ขอมูลเกาที่เรามีอยูดวยประกอบนะคะ  
  ประธาน  :  เปนทิปโกสะดวกไหมคะ ชั้น ๑๙ หองประชมุ ก.ร. PA อาจจะไดเอาเอกสาร  
มางายเขานะคะ อยางนัน้สาํนักที่จะอุทธรณคะแนน เชญิที่ชั้น ๑๙ เปนบายโมงครึ่งก็ไดคะ เพราะ PA จะมี 
ขอมูลเดิมอยูที่นัน่จะไดเอามาดูงาย คือใครไปถึงกอนกเ็ร่ิมกอนก็ไดนะคะ ทยอยไปคะ  
  นางจันทรเพญ็ อานามวัฒน  :  สํานักบริหารงานกลางก็จะขอไปคุยนิดหนึ่งดวยนะคะ  
  นางสาวยพุา ศิรประภาพร  :  สํานกัรายงานการประชมุและชวเลขกอนนะคะ เพราะขอ
ตรวจสอบเรื่องคะแนนนิดหนึ่งกอนดวย กอนหารือคะ  
  นางบุษกร วรรธนะภูติ  :  ขออนุญาตทานประธานคะ จากสํานักกฎหมายนะคะ ตกลง 
เร่ืองนวัตกรรม PA พอจะบอกไดไหมคะวา ๕ สํานักที่วาคะแนนยังไมเสร็จเรียบรอยมีสํานกัใดบาง 
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  ขอโทษนะคะ เรียนวาไมใชเปนเราบอกนะคะ คือ 
เราใหคะแนนเผื่อเอาไว ๕ ใหมี ๕ สํานักได ๕ เพราะวาในปที่ผานมาก็คือมีการพจิารณาให ๓ โครงการ 
 



 ๓๐

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ            สมร ๔/๔ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
ไดคะแนน ๕ แตวาการที่จะใหใคร ๕ ไมใชเปนเราบอกคะ เปนคณะกรรมการของสํานักงาน ซึ่งเขากําลงั 
พิจารณาอยู ซึง่จะเสร็จวนัจนัทรคะ  
  นางบุษกร วรรธนะภูติ  :  ที่วาพิจารณาเรือ่งความทาทายใชไหมคะ 
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  ใชคะ  
  นางบุษกร วรรณธนะภูต ิ :  ๒๓ สํานัก มีสํานักอะไรบางคะ 
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  ไมใชคะ คือเปนหนาทีข่องคณะกรรมการของสาํนกังาน 
ที่จะพิจารณาวาความทาทายที่เราใหไปเหมาะสม สมควรหรือไม อะไรอยางนีน้ะคะ เพราะฉะนัน้ตรงนี้ไมใช 
ที่เรา เปนที่คณะกรรมการที่สํานักงานตั้งขึ้นคะ  
  ประธาน  :  มีคําถามอะไรอีกไหมคะที่จะถาม PA วันนี ้PA ก็จะพิจารณาอุทธรณของ 
หนวยงานที่จะไปพบ บายโมงครึ่ง ทีท่ิปโก ชัน้ ๑๙ และจะใหคําตอบวันจนัทรใชไหมคะ วนัจนัทรจะทราบวา 
ใครจะไดคะแนนเพิ่มข้ึนแคไหนนะคะ 
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  เรียนวาอยางนีน้ะคะ เราจะกลับไปทบทวนตัวการ 
คํานวณคะแนนของเราทั้งหมดวาตรงไหนที่มีจุดที่ผิดพลาดหรือไมนะคะ แลวก็จะเอาคะแนนนี้ใสในระบบ 
ใหทาน คือทานก็จะสามารถไปเปดในหนาจอแลวก็ดูไดวาที่เราดูแลวลาสุดทานคะแนนเทาไร เปนอยางไร  
และถาเกิดทานพบวาตรงไหนยงัผิดพลาดอยูก็ทวงเราไดนะคะ  
  นาวาตรี วิชชุดา พึง่ชืน่  :  กราบเรียนทานประธานนะคะ จากสํานักรักษาความปลอดภัย 
จะขอถามถึงกรณีที่ได ๑ คะแนนนะคะ จํานวนเหตุการณละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา 
ที่มีนยัสําคัญคะ อยากจะพดูในอีกมุมมองหนึ่ง นอกเหนือจากการที่วาจะปองกันอยางไร ไมเถียงนะคะวา 
จํานวนเหตุการณละเมิดการรกัษาความปลอดภัยของรัฐสภามีการละเมิดจริง แตขอตีความคําวา ที่ม ี
นัยสําคัญ นะคะ คือตามที่ดฉัินรายงานไปโดยผานความเห็นชอบของ ผอ. สํานักและรองเลขาธกิารฯ  
ที่รับผิดชอบ ตคีวามวาคําวา นัยสาํคัญ คือวาไมเกิดเหตกุารณที่รายแรงและมีผลตอการประชุม แมเขา 
จะเขามาจริง จึงรายงานไปวาเหตุการณนีไ้มมีการละเมดิในกรณีที่มนียัสําคัญ เราประเมินตัวเองวา 
ไดคะแนนระดับ ๕ ไปนะคะ เพราะวาคะแนนนี้เปนคะแนนที่วาถาเกิดคุณไมมีเหตุการณนัยสาํคัญ 
คุณไดคะแนน ๕ แตถาเกิดคณุมีคุณไดคะแนน ๑ ใชไหมคะ ทนีีพ้อเราเสนอรายงานไปอยางนี ้ทาง PA  
มีดุลยพนิิจวาเหตุการณนี้เปนเหตกุารณทีม่ีนัยสาํคัญ คะแนนเราจึงได ๑ เราจึงขอตคีวามคํานี้กับ PA  
หนอยคะวา คาํวา นัยสําคัญ ตีความอยางไร ถาเกิดตีความเขาขางของเราตามที่เรามคีวามคิดเหน็  
เราเหน็วาไมใชนัยสาํคัญของเรา แตวาทางผูประเมนิเหน็วาเหตกุารณนี้มีนยัสําคัญ ถาเกิดสมมุติวา 
ในกรณีนี้จากตามทีท่านผูบริหารไดอธิบายนะคะ ไมทราบวาทาง PA พอจะเห็นดวยกับทานไหมคะ  
หรือเหน็ดวยกบัเราคะวากรณีนี้ไมนาจะเปนเหตกุารณที่มีนยัสําคัญ  



 ๓๑

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ            สมร ๔/๕ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
  นายไพโรจน ตันติเจริญสิน  :  ขอบคุณนะครับ แลวก็โดยรายละเอยีดอาจจะคุยและให 
ความคิดเหน็จนกระทั่งแตกตางกนัได แลวก็เหมือนกันไดในหลาย ๆ จดุนะครับ และจริง ๆ แลวใน 
ความหมายของคําวา นัยสาํคัญ จริง ๆ เคยมีความพยายามตีความดวยกนัมาแลวตั้งแตกอนทีจ่ะเกิด 
เหตุการณนี้ในชวงที่ผานมานะครับ ก็อยากจะเรยีนวามีการตีความในหลาย ๆ แบบตั้งแตคร้ังแรก ๆ นะครับ  
แตวาในชัน้นีเ้ราอาจจะพยายามเอาตรงนัน้มาคยุหารือกันอีกครั้งหนึ่งก็ไดนะครับ แตผมคิดวารายละเอียด 
อาจจะมีมาก ไวใหเปนชวงบายวนันี้ ถาหากวาสํานักตองการที่จะเขามาคุยก็เขาไปคุยที่ทิปโก ตามที่เรา 
ไดกําหนดกัน นัดกันตรงนี้แลวกันนะครับ  
  ประธาน  :  มีคําถามอะไรอีกคะ  
  นางปุณชรัสมิ ์ดวงรัตน  :  ขออนุญาตคะ ดิฉัน ปุณชรัสมิ์ ดวงรัตน จากสํานกักฎหมาย 
ตามที่คณะทํางานประหยัดพลังงาน สํานกักฎหมายนี่นะคะ ไดคะแนนจาก PA ๔.๒๕ แลวก ็PA Complain 
มาวาเราไดทาํรายงานเปนเอกสาร ม ี๑ เดอืน แลวก็รายไตรมาส แลวก็ราย ๑๕ วนั แตขาดรายงานรายวัน 
ซึ่งคณะทาํงานประหยัดพลงังานก็เลยเขียนอุทธรณไป คอืไมเห็นดวยกบั PA ที่วาทําไมเราประหยัด 
พลังงานแลว แตวาเราจะตองทาํเอกสารขึ้นมาชี้แจงเปนรายวัน ก็เลยทําเปนอทุธรณไป แตวาจริง ๆ แลว  
ทั้ง ๆ ทีก่ารที่เราเปนคณะทาํงานประหยัดพลังงานเราก็ไดมีการตรวจและมีการสาํรวจ ไมใชเฉพาะรายวนั  
คือเที่ยงเราก็จะสํารวจรอบหนึ่ง เยน็กอนกลับบานเราก็จะสํารวจอีกรอบหนึง่ แลวเราก็จะมีสมุดติ๊กของเรา 
เปนเอกสารอยูแลว แตวาเราไมไดทําเปนรายวนั เนื่องจากเห็นวาเปนการสิ้นเปลืองคะ ทนีี้ขอหารือ PA วา 
เอกสารทีว่านี้ ที่บอกวาเราจะตองแนบไปพรอมกับการอุทธรณ ถาเราจะขอแนบไปจะไดคะแนนเพิ่มข้ึน 
หรือเปลาคะ ถาเผื่อวาไดเพิม่ก็จะไดเอาเอกสารนัน้แนบไปดวย ขอบคณุคะ  
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  ขอเรียนอยางนีน้ะคะ เอกสารแนบเพิ่มนี่ทานจะเพิม่ได  
แตวาตองเปนเอกสารทีท่านทําไวแลวนะคะ ถาเปนเอกสารที่ทานทาํขึ้นมาใหมเราจะไมรับ เพราะวา 
สํานักอืน่ ๆ เขาก็ไมไดมีโอกาสที่จะทาํแบบนั้นเหมือนกนัคะ 
  นางปุณชรัสมิ ์ดวงรัตน  :  คือเปนเอกสารที่เราทําไวแลว แลวกท็ําไวทกุวนั เพียงแตวา  
เราไมไดทําเปนลักษณะตารางอยางชัดเจน แตวาเปนสมุดเปนเลม ทนีี้ก็อยูแควาเอามาใหบันทึกขอมูล 
พิมพแคนั้นเองคะ เอกสารตอนนี้มีอยูในมอือยูแลวคะ ขอบคุณคะ  
  นางบุษกร วรรธนะภูติ  :  ขออนุญาตนะคะทานประธาน จากสาํนักกฎหมายคะ คือ 
เรามีความคิดวาการรายงานเปนรายวันกเ็หมือนกับมากเกนิไป ทนีี้การรายงานแคทุก ๑๕ วนักน็าจะ 
พอสมควรแลว เพราะฉะนัน้มีหลักฐานจริงจังเรากเ็ลยไมไดสงเปนรายวันไปคะ อยางที่ประธานคณะ 
ประหยัดพลงังานของกฎหมายเขาชี้แจงคะ  
 



 ๓๒

คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ            สมร ๔/๖ 
วันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 
  ประธาน  :  สํานักตาง ๆ อุทธรณไดบายนีน้ะคะ พรอมเอกสารหลักฐาน ปดรับบายนี้นะคะ 
แลวก็ PA จะตัดสินใจในวนัเสาร อาทิตย แลวก็แจงสํานกังานมาสุดทายวนัจนัทรนะคะ คือเราจะไมมี  
การไปอุทธรณที่ อ.ก.ร. กย็ุติกันที่บริษัท PA แลวกัน ซึง่เมื่อไปดูทบทวนคะแนนอีกที คะแนนองคกร 
อาจจะเพิ่มข้ึนใชไหมคะ ที่วาพิมพผิดบาง อะไรบาง แลวก็คะแนนนวัตกรรมหรือบางสวนที่ไดอุทธรณเพิ่ม 
ก็อาจจะไดเพิม่ข้ึน  
  นางหทัยชนก เตชะรัตนวิโรจน  :  ขอเรียนทานรองฯ อยางนี้นะคะ คะแนนองคกร  
ตัวสุดทายที่เปนคาสุดทาย เรียนวาถงึในตารางนี้เราจะมีการพมิพผิดหรืออะไรอยางนีน้ะคะ แตวาคะแนน 
เนื่องจากวาเราเอามาจากระบบ คือเราเขาไปคียในระบบ แลวก็เอาจากระบบมากรอกในตารางนี้อีกทหีนึง่  
เพราะฉะนัน้การที่ขางบนผิด ขางลางอาจจะไมผิดนะคะ หมายถงึวาตัวสุดทาย ตัว ๔.๓๑ โอกาสที่จะผิด  
ก็ขอเรียนวานอยมากคะ  
  ประธาน  :  PA มีอะไรที่จะชี้แจงอีกไหมคะ แลวทางผูบริหารสํานักตาง ๆ มีอะไรจะถาม  
PA อีกไหมคะ ทานที่จะอทุธรณขอเชิญที่ชั้น ๑๙ ทิปโก บายโมงครึ่ง และตามทีท่านรองฯ สมพลวา 
ถาคะแนนอุทธรณไมใหเพิ่มก็ขอคะแนนเทาเดิมนะคะ เอาหลักการนี้แลวกัน ถาไมมปีระเด็นอื่น  
ก็ขอขอบคุณที่ปรึกษาจากบริษัท PA Associates Consulting คุณหทัยชนก คุณไพโรจน แลวก ็
คุณณัฐนะคะ ที่ไดมาชี้แจงรายละเอยีดเรื่องผลการประเมินตอผูบริหารในวันนี้ แลวก็ขอบคุณผูบริหาร 
ทุกทานนะคะ ดิฉันขอปดประชุมคะ  
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๕  นาฬิกา 
 
กลุมงานชวเลข ๓ 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
   
   
  
   
   
 
 
 


